
การสัมมนาและระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 
เร่ือง “ภาษีไมยากอีกตอไป มารวมใจแกไขประมวลรัษฎากร” 

ณ หองประชมุสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  คณะนิตศิาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันอังคารที่ 25  มีนาคม 2551 เวลา 08.30-12.00 น. 

 
 
ปาฐกถานําโดย นายศานิต รางนอย : อธิบดีกรมสรรพากร 
 
 “โครงการแกไขประมวลรัษฎากรนั้นเปนความรวมมือที่เกิดจากความคิดของผูใช
ประมวลรัษฎากร คือ ผูชวยศาสตราจารยธิติ พันธุ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการปรึกษาหารือกับศาสตราจารย (พิเศษ)ปรีชา พานิชวงศ ใน
ประเด็นที่วาประมวลรัษฎากรมีความยุงยากในตัวเอง รวมทั้งประมวลรัษฎากรเกี่ยวของกับ
ประชาชนทุกคนทั้งคนไทยและคนตางชาติ กฎหมายดังกลาวถูกใชมาเปนเวลานาน แมวาจะได
มีการมีการแกไขกันมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงแกไขก็เพ่ือทําใหวิธีการนั้นงายขึ้น โดยการ
แกไขเปนจุด เปนขั้นตอนไป ซึ่งมิไดมีการแกไขไวใหเปนหมวดหมู บุคคลทั่วไปตองใชความ
พยายามอยางมากที่จะสามารถที่จะอานใหเขาใจได เพราะหากพิจารณาแลวจะพบวาอานไป
หน่ึงมาตราแลวจะโยงตอไปยังกฎหมายลําดับรอง (กฎหมายลูก) อีก 10 ฉบับ ไมวาจะโยงไป
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี เปนตน สุดทายถานําไปใชจริงๆ ก็ยังมีดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่เขามาอีก ซึ่งทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติมาโดยตลอด เจาหนาที่กรมสรรพากรก็
ไมชอบใจที่กฎหมายมีความยาก และลําบากใจในการปฏิบัติงาน การใหความเห็นหรือใชดุลย
พินิจในการทํางานก็ไมมีความมั่นใจ การตอบขอหารือเกิดปญหาในการตอบขอหารือที่ไมตรงกัน 
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยออกมาเปนลายลักษณอักษรที่จะนําไปถือปฏิบัติ ซึ่งการที่กฎหมายมีความ
ยุงยากซับซอนเปนผลมาจากการที่เราตองการพยายามทําใหกฎหมายเปนธรรม จึงเพ่ิม
ขอยกเวน ขอลดหยอนมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผูเสียภาษีในทุกระดับ พอยิ่งเพิ่ม
ขอยกเวน ขอลดหยอนทําใหเกิดชองวางในการตีความวา กรณีไหนที่จะไดรับการยกเวน หรือ
การลดหยอนจริงๆ กรณีไหนไมใช จุดนี้ทําใหกฎหมายยุงยากไปเรื่อยๆ 
 เปนที่ทราบดีวาประมวลรัษฎากรใชมาเปนเวลาเกือบรอยป แตระหวางนั้นไดมีการแกไข
มาโดยตลอด ทุกวันน้ีทุกคนก็ยอมรับวาเราทุกคนมีความลําบากในการใชกฎหมาย ไมวาจะเปน
สวนผูเสียภาษีเอง ตัวเจาหนาที่เอง หรืออาจารยสอนวิชากฎหมายภาษีซึ่งจะพบความลําบากใน
การสอนใหถูกตองและเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
 ภายหลังจากที่มีการปรึกษาหารือ จึงมีความคิดวาควรมีการศึกษาและแกไขประมวล
รัษฎากร โดยคณะนิติศาสตรจุฬาฯ ยินดีที่จะเปนตัวกลางในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาแกไข
ประมวลรัษฎากร โดยอาศัยความรวมมือของนักวิชาการหลายๆ ฝาย ทั้งจากฝายเอกชน ผูให
คําปรึกษากฎหมายจากบริษัทเอกชน จากมหาวิทยาลัย ศาล อัยการ และคณะกรรมการ



กฤษฎีกา เพ่ือที่จะหาวิธีแกไขเพื่อใหประมวลรัษฎากรนั้นใชไดงายที่สุดเทาที่คนทั่วไปพอจะ
ใชไดในการที่จะหาวิธีพิจารณาและปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย กรมสรรพากรก็พยายามที่จะ
พัฒนาไปทุกๆ ดานในการใหบริการแกผูเสียภาษี มีการนําระบบอิเลคทรอนิคสเขามาชวยในการ
บริหารจัดการซึ่งก็ชวยไปไดมาก แตยังติดปญหากฎหมายแมบทซึ่งจะทําใหการพิจารณาเกิด
ความซับซอนและตองใชเวลา ขอหารือตางๆ ไมสามารถที่จะตอบไดในเวลาเพียงแควันถึงสอง
วัน ตองมีการประชุมและระดมความเห็นกอนที่จะตอบออกมา เจาหนาที่เองก็ตองมีความ
ระมัดระวังในการใหความเห็นเพราะมีหนวยงานที่จะตรวจสอบความคิดเห็นของเรา ตรงนี้เปน
จุดสําคัญที่ทําใหโครงการนี้เริ่มขึ้น โดยไดรับความรวมมือจากมูลนิธิศึกษาและวิจัยทาง
นิติศาสตรเปนแหลงทุนใหกับโครงการนี้ มีศาสตราจารย (พิเศษ)ปรีชา พานิชวงศ เปนผูจัดตั้ง
มูลนิธิฯ และสนับสนุนโครงการนี้ รวมทั้งทานมีประสบการณใชประมวลรัษฎากรเปนเวลานาน 
ทานไดใหขอคิดเปนวิธีการในการดําเนินการ โครงการนี้เปนจุดเริ่มตนที่จะรวมกันแกไขประมวล
รัษฎากรใหใชงาย พยายามใหมีการตีความนอยที่สุด และลดกฎหมายลูกลงไป แตเราจะไมไปยุง
กับนโยบายทางภาษีอากรเพราะเปนหนาที่ของฝายบริหารคือรัฐบาลที่จะกําหนดวา อะไรตอง
เสียภาษีเทาไหร อะไรควรไดรับการยกเวน อันนี้เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงเศรษฐกิจโดยรวม เรา
จะศึกษาวาจะทําอยางไรใหประมวลของเราใชประโยชนไดดีที่สุดและใหผูเสียภาษีรวมมือเสีย
ภาษีดวยความเต็มใจ และมีความตั้งใจใหโครงการ ฯ ดังกลาวเสร็จในปงบประมาณนี้ 
 การวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนแรก คือการจัดหมวดหมูของประมวลรัษฎากรใหใชงายขึ้น โดยนําบทบัญญัติเรื่อง
เดียวกันมาจัดหมวดหมูไวดวยกัน ตรงนี้จะไมใชกฎหมายหลักแตจะเปนคูมือที่ใชอธิบาย
ประมวลรัษฎากรใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น อางอิงงายจะอยูเปนหมวดหมู 
 สวนที่สอง คือ ในแตละสวน แตละมาตรการบัญญัตินั้นจะกอใหเกิดการเขาใจผิด ความ
ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ก็จะมีการเรียบเรียงหรือเขียนใหมใหเหมาะสม ซึ่งจะเปนขอเสนอแนะ
อีกทางหนึ่ง เปนเร่ืองที่คณะผูวิจัยนําเสนอกับกรมสรรพากร ทางกรมสรรพากรก็จะพิจารณาวา
อะไรที่ควรจะไดรับการแกไขโดยทันที  

โดยจะไดนําผลการวิจัยนี้เสนอตอกระทรวงการคลังใหพิจารณาวาทางรัฐบาลจะมี
ความเห็นอยางไรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประมวลรัษฎากรใหดีขึ้น ซึ่งกระบวนการทําการ
แกไขนี้ไดพยายามกระทําผานการระดมความคิดเห็นจากคนทุกอาชีพ เชน กลุมผูประกอบ
กิจกรรมในตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม กลุมหอการคา กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ เปน
ตน ระดมความคิดเห็นและประมวลเขาดวยกันเพื่อปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรใหดียิ่งขึ้น 
การสัมมนาในครั้งน้ียอมเปนประโยชนตอทุกฝาย ทั้งตอผูเขารวมสัมมนา เจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรและเปนประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม หวังวาทานผูเขาสัมมนาทุกทาน
จะไดระดมความคิดอยางเปนอิสระ และรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อใหคณะผูวิจัยจะไดนําไปใช
แกไขประมวลรัษฎากรไดดียิ่งขึ้น” 

 

 ๒



ผูดําเนินรายการ รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต 
วิทยากรภาคเอกชน อาจารยกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ 
วิทยากรภาครัฐ ดร.พล ธีรคุปต 
 
“ภาษีที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของวิทยากรภาครัฐ” 

โดยดร.พล ธีรคุปต 
 

1.ประเด็นเรื่องเงินไดพึงประเมิน : เ งินไดพึงประเมินเปนประเด็นที่ มีปญหา
คอนขางมากภายใตกฎหมายภาษีไทยในปจจุบัน ตัวอยางจากเหตุการณที่ผานมาเรามีปญหา
ของเงินไดมาโดยตลอด หลายคนยังเขาใจวาซื้อของดวยเงิน 50 บาทดวยเงิน 1 บาทไมมีเงินได
เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ผูซื้อมีความสัมพันธกับผูขาย ไมไดเปนเรื่องของการซื้อขายตามปกติทั่วไป จาก
ตัวอยางจะเห็นวาประเด็นในเรื่องของเงินไดพึงประเมินจึงเปนประเด็นที่ยากแกการทําความ
เขาใจวาเงินไดพึงประเมินคืออะไร  

- ความหมายของเงินไดพึงประเมิน : ปรากฏความหมายของเงินไดพึงประเมินใน
ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 “เงินไดพึงประเมินหมายถึงเงินไดที่ตองเสียภาษี” ซึ่งไมไดบอกวา
เงินไดพึงประเมินหมายถึงอะไร แตอธิบายเพิ่มนิดเดียววาเงินไดพึงประเมินน้ันอาจจะเปนตัวเงิน
หรือเปนเงินสด และอาจจะเปนทรัพยสิน เชน การไดรับของมา เปนตน อาจจะเปนประโยชน
เพ่ิมใดๆก็ได เชน การอยูบานพักฟรี การใชรถฟรี การใชโทรศัพทฟรี หรือมีสิทธิซื้อสิ่งของตางๆ 
ไดในราคาพิเศษที่คนอ่ืนไมมี รวมภาษีที่มีคนออกให และเครดิตภาษีเงินปนผลดวย แตโดยรวม
แลวยังคงไมไดคําตอบวาเงินไดพึงประเมินคืออะไร ในทางปฏิบัติเงินไดพึงประเมินน้ันไดถูก
ตีความไมตรงประเด็นพอสมควรในทางปฏิบัติ 
 ตัวอยางในเรื่องของหุนปนผลในตลาดหลักทรัพย (stock dividend) มีสิทธิที่จะจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนได ในยุคที่ฝดเคืองบริษัทไมอยากไปกูธนาคาร อาจจะเปนเพราะการกู
ลําบากหรือไมตองการเสียดอกเบี้ยราคาแพง อยากจะไดเงินมาใชในกิจการเพิ่มเติมก็มาเอาจาก
ผูถือหุนเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสมอยู เอากําไรในบัญชีสะสมออกเปนหุน
เพ่ิมทุน โดยเอาหุนเพ่ิมทุนไปจายเปนหุนปนผลใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวน เชน บริษัท A มี
ทุน 100 ลานบาท มีกําไรสะสม 200 ลานบาท มีสินทรัพย 200 ลานบาท  ถาจะจายเงินปนผลก็
นําสินทรัพย 200 ลานไปเปนทุนมีหุนเพ่ิมทุนออกมาใหม ผูถือหุนแทนที่จะไดเงินสดเปนเงินปน
ผล ก็จะไดหุนปนผลออกมาตามสวน ผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลมานั้นเขารวยขึ้นหรือไม เดิมเขา
มีหุนจํานวนนอย สมมติ 100 ลานหุน หุนละ 10 บาทก็ 10 ลานหุน แตวาบริษัทนี้มีกําไรสะสม
อยู 10 ลานหุนราคาจะสูงเพราะราคาตลาดจะสะทอนกําไรสะสมที่อยูที่บริษัท เม่ือบริษัทเปลี่ยน
กําไรสะสมไปไวเปนทุนแทนผูถือหุนก็ไดหุนเพิ่มขึ้นอีก 10 ลานหุน เปน 20 ลานหุน เม่ือหุน
เพ่ิมขึ้นเปน 20 ลานหุนราคาหุนก็ตกลงเพราะกําไรสะสมหายไปอยูกับทุน เพราะฉะนั้นผูถือหุน
ไมไดรวยขึ้นแตอยางใด ในประเด็นดังกลาวหากยอนพิจารณาประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา 
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ศาลสูงสุด (Supreme Court) ไดตัดสินในป 1918 ศาลตัดสินในกรณีเดียวกันน้ีวากรณีผูถือหุน
ไมไดมีเงินไดเกิดขึ้นจากการไดรับหุนปนผลตามสัดสวน และไมไดมีความสามารถในการเสีย
ภาษีเพ่ิมขึ้นอีกดวย ผูถือหุนไมตองเสียภาษี หากนําประเด็นดังกลาวกลับมาถามกรมสรรพากร
ไทยวา กรณีนี้ผูถือหุนมีเงินไดเกิดขึ้นหรือไม กรมสรรพากรตอบตั้งแตป พ.ศ.2544 (ชวงป
ดังกลาวเศรษฐกิจไมดี บริษัทเอกชนหลายแหงตองการจายหุนปนผลเพราะอยากจะเอากําไรไป
ใชในกิจการ) วามี โดยใหเหตุผลวาการจายหุนปนผลนั้นก็หมายถึงการจายเงินปนผลที่เปนตัว
เงิน สรรพากรคิดจากเงินสะสมที่ตัดออกจากบัญชีเทาไหร หุนเพ่ิมทุนเกิดขึ้นเทาไหร เอากําไร
สะสมตั้งเอาจํานวนหุนหารคิดออกมาเปนเงินไดแตละหุน เพราะฉะนั้นในทางประมวลรัษฎากร
ในปจจุบันรวมไปถึงการตีความของกรมสรรพากรในปจจุบัน การจายหุนปนผล มีภาระภาษี
คลายกับการจายเงินปนผลเปนตัวเงิน มีคําถามตอมาวา ถาผูถือหุนไดรับหุนปนผลมีสิทธิไดรับ
เครดิตภาษีเงินปนผลหรือไม สรรพากรตอบวา มีสิทธิไดรับเครดิตภาษีเงินปนผล สามารถใช
อํานาจบุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 ทวิไดคือ ขอภาษีในระดับบริษัทคืนกับผูถือหุน (ระบบภาษี
เงินไดของประเทศไทยเปนระบบภาษีระดับบริษัทกอนคือ 31% ของกําไร และภาษีระดับผูถือ
หุน แตภาษีระดับบริษัทปจจุบันนี้เราคืนผูถือหุนเต็มจํานวน ซึ่งจะไมเหมือนกับระบบภาษีเงินได
ของหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา นั้นเก็บภาษีสองระดับ ภาษีนิติบุคคลสวนหนึ่ง และภาษีผู
ถือหุนอีกสวนหนึ่ง เปนระบบที่ทางวิชาการเรียกวา Classical System คือ ระบบแบบดั้งเดิม แต
ของเราเปนระบบ Imputation System คือ ภาษีในระดับบริษัทเราคืนผูถือหุนเต็มจํานวน)  
 ปญหาในทํานองเดียวกันกับเร่ืองของหุนปนผลในตลาดหลักทรัพย (stock dividend) 
คือเรื่องของการควบบริษัท ตามประมวลรัษฎากรของไทย ถือวาเปนเหตุแหงการเก็บภาษีดวย
เหตุนี้จึงตองมีกฎหมายยกเวน หากถามวาการควบบริษัทนั้นเปนเหตุแหงการเก็บภาษีหรือไม ผู
ถือหุนรวยขึ้นหรือไม การควบบริษัทจะมีประเด็นปญหาคลายกับเร่ืองหุนปนผล เชน บริษัท A 
ควบกับบริษัท B กลายเปนบริษัท C ผูถือหุน A และ B ก็ไปไดหุนใหมในบริษัท C ตามสัดสวน
ของตนเองมูลคาหุนเทาเดิม ไมไดเปนเหตุแหงการเก็บภาษีแตอยางใด เม่ือการควบรวมเปนเหตุ
ใหเสียภาษี และออกบทบัญญัติเปนขอยกเวนขึ้นมา ปญหาคือวาการยกเวนดังกลาวมีเง่ือนไข
ตองเขาหลักเกณฑ เราจึงตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑไดหรือไม 
 ตัวอยางเพ่ิมเติมคือ  

1. กรณีการโอนทั้งหมดซึ่งกฎหมายยกเวนใหเชนกัน มีปญหาในทางปฏิบัติคือเง่ือนไข
ในการไดรับการยกเวนน้ัน เชน การโอนทรัพยสินทั้งหมดตองโอนภายในรอบการเสียภาษีจึงจะ
ไดรับการยกเวนภาษี 
 2. การลดทุน เปนเงินไดที่กฎหมายเขียนไวในมาตรา 40 (ง)วา “เงินลดทุน คือ เฉพาะ
สวนที่ไมเกินกําไร หรือเงินสํารองที่กันไว” ถาหากลดทุน ถือวาการลดทุนดังกลาวนั้นเปนเงินได
ดวย ที่กฎหมายดังกลาวเขียนไวเพราะกลัวการเลี่ยงจายเงินปนผลไปใชวิธีการลดทุนแทน หาก
บริษัทมีกําไรอยูแลวจะทําการลดทุนในทางปฏิบัตินั้นอยาเพิ่งทํา เพราะหากบริษัทมีกําไร เราลด
ทุนกอนการลดทุนดังกลาวถือวาเปนเงินไดดวย หากตอมาวันขางหนาจายเงินปนผล(เงินปนผล
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บัญญัติไวในมาตรา 40 (ข) จากบัญชีที่มีกําไรจริงๆกับเงินปนผลอีกกอนหน่ึงเทากับมีเงินภาษี
ซอน และตรงนี้คือปญหาของความหมายของเงินไดพึงประเมิน การตีความจึงไมไดคํานึงถึงสิ่งที่
แทจริงของสิ่งที่เปนเงินได เงินไดพึงประเมินอาจหมายถึงสิ่งที่ทําใหเรารวยขึ้น เพราะเงินไดพึง
ประเมินเปนเครื่องวัดความสามารถในการเสียภาษี แตกฎหมายไทยไมชัดเจนเราก็เลยตีเปนเงิน
ไดไปหมด เปนไปไดวาสรรพากรอาจตีความวาตอนลดทุน คุณมีเงินลดทุนอยูถือเปนกําไรครั้งที่ 
1 ตาม(ง) แตเงินปนผลจริงๆก็ตองเสียภาษีตาม(ข) เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติมีกําไรเกิดขึ้นจะ
ไมมีการลดทุน ตองจายเงินปนผลเสียกอนแลวคอยลดทุน ซึ่งหากทําดังกลาวก็จะเสียภาษีเพียง
แคครั้งเดียว ก็คือเสียภาษีของเงินปนผล (ข) แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็มีตัวอยางบริษัท A ตองการลดทุน
ก็นําเงินปนผลมาจาย บริษัทนี้มีเงินสํารองตามกฎหมายแพงอยู (ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย 
มาตรา 1202) เกิดคําถามวา บริษัทนี้มี Legal reserve อยูตามกฎหมายซึ่งเอาออกไมไดจนกวา
จะปดบริษัท แตบริษัทกําลังจะลดทุน เงินลดทุนที่เกินไปมีสวนหนึ่งที่ไมเกิน Legal reserve อยู
ถือเปนเงินลดทุนไดหรือไม ความเห็นของอาจารยไมเปนเงินลดทุนเพราะวาการเสียภาษีเงินลด
ทุนเพ่ีอปองกันไมใหคนจายเงินปนผลแฝง ก็มีการเสนอความเห็นมาที่กรมสรรพากร ทางกรม
ตอบวาเงินลดทุนที่ไมเกิน Legal reserve ถือเปนรายไดตาม (ง) คือเปนเงินลดทุน 
 ปจจุบันปญหาวาเงินไดพึงประเมินหมายความวาอยางไร ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจนขึ้นอยู
กับการตีความกวางหรือแคบ 
 
 2.การรับรูรายไดในทางภาษีอากร 
 มาตรา 65 ของประมวลรัษฎากรวางหลักวา “การคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทใหใช
หลักเกณฑสิทธิ เกณฑสิทธิคือเงินไดที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีใดใหถือวาเปนเงินไดในรอบบัญชีนั้น
และรายจายที่เกี่ยวของกับรายไดนั้นใหถือเปนรายจายดวย” เกณฑสิทธิในที่นี้มีหลักการไม
เหมือนกับหลักการในทางบัญชี เกณฑสิทธิมี 2 หลักการใหญๆ คือ 
 หลักการที่หน่ึง เดินตามหลักการทางบัญชี คือเกณฑสิทธิอะไรวากันไปตามหลักการ
ทางบัญชี 
 หลักการที่สอง ตองมีเกณฑเฉพาะของหลักการทางภาษีขึ้นมา เพราะเจตนารมณทาง
ภาษีกับเจตนารมณทางบัญชีไมเหมือนกัน หลักการทางบัญชีเจตนารมณคือตองการสะทอนให
เห็นถึงฐานะทางบัญชีที่แทจริงของบริษัท แตหลักการทางภาษีไมใชอยางนั้น 
 ทางกรมสรรพากรเดินตามหลักเกณฑที่สอง จึงมีการสรางหลักเกณฑเฉพาะของเกณฑ
สิทธิขึ้นมา เชน คําสั่ง ทป.1 เปนตน 
 ตัวอยาง กรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้เอง ออกเปน Zero coupon ราคาหนาตั๋ว 
70 ลานบาท ตั๋วมีกําหนดชําระ 3 ป ราคาไถถอน 100 ลาน ดอกเบี้ยปละ 10 ลานบาท มี
รายจายดอกเบี้ย 30 ลาน จะให book ปที่ตั๋วถึงกําหนดชําระหรือตองทยอยจายภาษีตาม
หลักการทางบัญชีปละ 10 ลาน 3 ป หากถามสํานักกฎหมายจะตอบวาเกณฑสิทธิจะเกิดขึ้นเม่ือ
ถึงกําหนดชําระในอีกรอบ 3 ปขางหนา แตอาจจะถาม Large Tax payer Officer (LTO) ซึ่งสวน
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ใหญจะเปนนักบัญชีจะตอบวาตองทยอยจายปละ 10 ลาน 3 ป ซึ่งขัดแยงกัน ปญหาดังกลาว
เกิดขึ้นเพราะเกณฑการรับรูรายไดในทางภาษีอากรที่ไมแนนอน หากมีการปรับปรุงประมวล
รัษฎากรควรพิจารณาเรื่องการรับรูรายไดในทางภาษีอากร  
 
 3.ประเภทของเงินไดตามกฎหมายไทยในปจจุบัน 
 เงินไดตามประมวลรัษฎากรมีทั้งหมด 8 ประเภท เหตุผลที่กฎหมายแบงออกเปน 8 
ประเภทเพราะกฎหมายตองการเลือกปฏิบัติ เงินไดก็คือเงินไดไมวาเงินน้ันจะมาจากไหน สราง
ระบบใหทุกคนแจงรายจายที่แทจริง ยกเลิกรายจายเหมา เสนอใหมีการยกเลิกเงินไดแตละ
ประเภททิ้ง โดยเฉพาะตองเริ่มจากรายไดประเภทที่ 8 กอน เพราะรายไดประเภทที่ 8 หัก
รายจายเหมาไดเปนเรื่องที่ไมถูกตองเพราะคนที่ทําธุรกิจยอมตองรูรายจายของตนเองรายจาย
เหมาควรจะใหแตเฉพาะผูมีเงินเดือน บุคคลที่มีรายไดสองประเภทคือประเภทเงินเดือนและ
ประเภทที่สองคือคาจางหรือลูกจาง ถาเรามีเงินไดสองประเภทน้ีไมมีโอกาสหนีภาษีเพราะ
ประการแรกผูจายเงินเดือนจดบันทึกรายจาย ประการที่สอง มีการหักภาษี ณ ที่จายไว 40% แต
ไม เกิน 60,000 บาท ถาแปลงประสงคใหแปลง และหลายครั้งกรมสรรพากรใหแปลง 
ตัวอยางเชนคนที่มีรายไดประเภทที่ 2 อยากแปลงเปนประเภทที่ 8 เชน นายหนาประกันชีวิต 
ซึ่งถือเปนการบิดเบือนกฎหมาย คือเอา 2 แปลงเปน 8 ไดโดยมีเง่ือนไขวา ถามีคาใชจายสูง 
เชน นักแสดงสาธารณะ บุคคลมีสํานักงานตองเสียเงินคาจางลูกจาง เสียคาน้ํา คาไฟ เปน 
ประเด็นเงินปนผลที่มาจากกองทุนรวมเปนเงินไดประเภทที่ 8 แตหากเราซื้อหุนในบริษัท
โดยตรงเปนเงินไดประเภท 44 (ข) ซึ่งไมตางกันเลย จะเห็นไดวากฎหมายนั้นไมไดรองรับ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น สิ่งที่ถูกตองคือ เงินไดเขา (ข) ก็ตองออก (ข) ไมควรมีอะไรที่ไปแปลง
ประเภทของเงินไดจากการที่เงินไหลผานได  
 เร่ือง NVDRs (Non Voting Depositary Receipts) เก็บไวใหชาวตางชาติที่มาซื้อหุนใน
ประเทศไทยไมไดเพราะติด Foreign Limit ดังนั้นจึงซื้อหุนในระดับตรงไมได ตองซ้ือหุน 
NVDRs เงินที่ไดจาก NVDRs กรมสรรพากรตอบวาเปนดอกเบี้ย คือเปน 44 (ก) แทนที่จะเปน 
(ข) ตอนเขาเปน (ข) ตอนออกเปน (ก) การแปลงเงินไดประเภทตางๆตองระวังวาจะทําให
นโยบายทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
 ประเด็นคําถามจากคุณ ธานี วัฒนเสถียร เคยทํางานอยูสํานักงาน กตพ. : ตองการให
กรมสรรพากรนําเจตนารมณของเงินไดพึงประเมิน รวมทั้งเจตนารมณของกฎหมายแตละมาตรา
มาเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 คําตอบจาก ดร.พล ธีรคุปต เจตนารมณในบางเรื่องยังมีอยูแตบางเรื่องอาจไมมีแลวและ
กฎหมายก็ไดมีการแกไขมาเรื่อย ๆ 
 

……………………………………….. 
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“ภาษีที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของ วิทยากรภาคเอกชน” 
โดยอาจารยกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ 

 
เร่ืองมาตรการทางภาษีกับการเขาจดทะเบียน 
 
ประเด็นที่ 1 การปรับโครงสรางกิจการของบริษัท  

ตองมีการแกกระบวนการออกกฎหมายใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วและมีความ
ชัดเจน แบงเปนหมวดหมูเพราะบริษัทจดทะเบียนเปนสวนที่มีปญหามาก เพราะกฎเกณฑ
กระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไดในการรวมกฎเกณฑการเสียภาษีของ
บริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไวเปนเรื่องเดียวกัน  
 วิธีการตีความของกรมสรรพากรเรื่องการควบกิจการ ตัวอยาง บริษัท PTT ไปจด
ทะเบียนควบกับบริษัทจดทะเบียน TOC กับ NPC ไดสิทธิประโยชนเสียภาษีอีก 25% สวนอีก
บริษัทอยูในตลาดหลักทรัพยไดสิทธิพิเศษ 25% ไมเกิน 300 ลานตอนมาควบกันเหลืออีก 1 ป 
พอควบกันเปนบริษัทใหม ขอหลักทรัพยใหมซึ่งควรจะไดใหมอีก 5 ปตามหลักทฤษฎี ถาเปน
เอกชน มีการไปปรึกษากับทานอธิบดีกรมสรรพากรบอกวาได 300 ลานบาท พอกลับไปถาม
ใหมตอบวาไมไดเพราะตามกฤษฎีกามาตรา 5 (3) “การควบรวมไมรวมถึงการที่บริษัทจด
ทะเบียนควบรวมกับบริษัท” (ตีความวากฎหมายเขียนไว ดังน้ันไมตองการใหบริษัทจดทะเบียน
ไปควบรวมกับบริษัทนอกตลาดแลวเอามาใชสิทธิประโยชนทางภาษี) ซึ่งถาเปนเชนนั้นบรษิทัจด
ทะเบียนควบกันเองนาจะทําได แตกรมสรรพากรตีความวา “ การตีความคําวาบริษัทตองตีความ
อยางกวางวาเปนบริษัทจดทะเบียนและไมจดทะเบียนดวย ”  กลาวคือใหควบรวมกิจการไดแตมี
ขอยกเวนในกฎหมายอื่นมากมายเชน ตองมีการโอนสิทธิ เปนตน 
 ตัวอยางตอมาคือ การปรับโครงสรางกอนเขาตลาด วิธีทําคือ การลดทุนสะสมกอนและ
ลดจํานวนหุนลง สมมติวามีบริษัทลูก 1,000 ลาน ทําการลดทุนจดทะเบียน 75% ลด 750 เหลือ 
250 แลวเพิ่มทุนใหมเขาไปเหลือ 1,500 ลานบาท บริษัทลูกก็ตัดขาดทุนเพราะหุนหายไป 750 
ลานบาท กรมสรรพากรบอกวาประเด็นน้ีเปนการตีความเพิ่มหรือลดหามหักคาใชจาย ไมใหตัด
ขาดทุน นําเรื่องดังกลาวไปฟองศาลภาษี ศาลภาษีตัดสินใหชนะคดี แตเม่ือเร็วๆนี้ศาลฎีกา
ตัดสินใหแพคดี  
 
ประเด็นที่ 2  การตัดหนี้ศูนย  

ลูกความซื้อตั๋วเงินจากบริษัทไฟแนนซทั้ง 56 แหง  ตอมาไมนานบริษัทตองลมละลาย
เพราะตองชําระบัญชี กรมสรรพากรตอบวา ตั๋วเงินที่ซื้อไป 40 ลานมีมูลคาเหลือ 5 ลาน หามตัด
เปนรายจายเพราะตองฟองเอง ไมใชเปนการตัดหนี้ศูนย เพราะกฎหมายเขียนวา บริษัทมี
เจาหนี้อ่ืนฟองลมละลาย หรือบริษัทยื่นฟองลมละลาย การยื่นขอเฉลี่ยทรัพยไมเขาองคประกอบ
เพราะฉะนั้นตัดคาใชจายไมได ดังน้ันจึงมีการเสนอใหมีการแกไขโดยใหคํานิยามตามประมวล
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รัษฎากร มาตรา 39 และการหักคาใชจาย เพราะมันบิดเบือนไมตอบรับกับความเปนจริง คนรวย
เสียภาษีนอยกวาคนจน 
 บริษัทจดทะเบียนทั้งระบบ 500 บริษัท ภาษีบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลที่ใหกับภาครัฐ
นั้น 75.99% แตเปนภาษีนิติบุคคลที่เก็บจาก Non Listed 0.10% หากวาจะดึงบริษัทจดทะเบียน
เขามาจดทะเบียนใหหมด ประเทศสิงคโปรเก็บภาษีเขาไปใน Income Tax 18% จะลดลงเหลือ 
16% ในอีก 2 ปขางหนา ประเทศฮองกงเหลือ 16.5% ซึ่งกฎหมายไทยไมเอ้ือเหมือนกับ
กฎหมายของตางประเทศ การหนีภาษีนั้นเปนไปไดยาก ใหสิทธิบริษัทพวกนี้เขามาเพื่อที่เคาจะ
ไดเสียภาษีไดอยางถูกตอง  
 
ประเด็นที่ 3 สัดสวนภาษีที่เก็บไดจากบริษัทที่จดทะเบียนเทียบกับนิติบุคคลทั้งระบบ 
 จะทําใหบริษัทที่อยูนอกตลาดประสงคที่จะเขาสูตลาด ถากรมสรรพากรใหบริษัทเหลานี้
เขาไปแลวเสีย 25% บริษัทเหลานี้ยินดีที่จะเสียทุกบริษัท ที่ทุกวันนี้ไมตองการจะเขาเพราะถา
เขาไปเสีย 37% อยูนอกตลาดเสีย 30% พ.ร.บ.หลักทรัพยใหมวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ความรับ
ผิดของกรรมการผูบริหารหนักมาก สัดสวนที่เห็นจากในเอกสารประกอบภาครัฐเก็บภาษีมากขึ้น 
ตองยอมรับวาระบบการเสียภาษีที่ถูกตองของประเทศไทยมีนอยมาก หากมีการแกไขประมวล
รัษฎากรนอกจากภาษีดังกลาวแลว เงินไดบุคคลธรรมดาก็แกไขใหสอดคลองกับความเปนจริง 
ตองจับใหมายืนทําบันทึกการเสียภาษีใหหมด ประเทศไทยในปจจุบันมีผูเสียภาษีไมถึง 10 ลาน
คน 
  
ประเด็นที่ 4 มาตรการทางภาษีกับการเขาจดทะเบียน  

การหลีกเลี่ยงภาษีหรือการหนีภาษีทําไดยาก  เม่ือสักครูไดคุยกับบริษัท ปูนซีเมนต ซึ่ง
บริษัทเหลานี้พวกนี้ไมมีการหนีภาษีหรือครับ รัฐบาลไมตองกังวลเพราะเขาเก็บภาษีรัฐบาลแทน 
supplier, customer, consumer  เพราะใหสิทธิเหลานี้แกเขาซึ่งเขาก็จะเสียภาษีถูกตอง รายจาย
รายรับ ถารัฐบาลยอมเก็บภาษีทั้งระบบ  ใหสิทธิพิเศษเชื่อวาหลายบริษัทที่อยูนอกตลาดอยาก
เขาตลาด กอนเขาตลาดถาสงสัยวาบริษัทครอบครัวไทยมีธุรกิจแบบผิด ๆ  บัญชีลางแบบลูก
ศิษยผม ทําบัญชีมาสิบปยี่สิบปแลว มันสั่งสมอายุความก็นับกันไปเรื่อย ๆ เพราะไมเคยถูกเลย 
ก็นิรโทษกรรมมันเสีย ใหปรับโครงสราง ตั้งบริษัทใหมอยากจะใชงวนเฮงหลง หรืออะไรก็ไม
เปนไร เอาปายไว เก็บปายไว ตั้งบริษัทใหมแลวออก กฎเกณฑเร่ืองการโอนกิจการอะไรตาง ๆ 
ใหดี หากคุณจะตัดโครงสรางเขาตลาด ผมจะไมตรวจคุณมาก ผมจะปดตา ยอนหลังอยางมากก็
ปหน่ึงสองป ใหปดตา แลว clean up ประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมสมัยกอน แบบที่ผมทํางาน
ใหม ๆ มี 2 ครั้งชีวิตผม ไมไดเร่ืองฮะ ตองบอก คุณเขาตลาดใช ไหม ถาคุณเขาตลาด ผมออก
กฎหมายเลย แลวไมใหดุลยพินิจดวย ไมใชบอกวาสั่งเปนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยและกรมสรรพากร ผมบอกเขียนกฎหมายเลย บอกไมมีสิทธิตรวจยอนหลัง ทุกคนก็จะ 
clean up เขาตลาด เชื่อเถอะครับ บริษัทที่เขาตลาดดี ๆ มีเยอะ ถาคุณบอกวาคุณเขาไปเสีย 
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15% หรือ 20% ถามวาอยากเสียไหม อยากเสีย ที่วันน้ีไมอยากเสีย เพราะเขาไป 37% อยูนอก
ตลาดก็ 30% และวันที่ 4 สิงหาคม  พระราชบัญญัติหลักทรัพยใหมสงผลใหความรับผิดของ
กรรมการผูบริหาร บริษัทจดทะเบียน ดูขอสอง บริษัทจดทะเบียนน่ีแค 0.1 ของบริษัททั้ง
ประเทศนะครับ แตนําสงรายไดใหกับรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกป ถาเปนงบเดี่ยวจายเพิ่มเทาไหร งบ
รวมจายเพิ่มเทาไหร หากไมมีตลาดทุน รัฐบาลอาจจะเก็บภาษีไมได ทําไมถึงอยากจะไปชวย
เขา เด๋ียวผมจะใหดู เพราะมีคาใชจายเยอะมาก ทําบัญชีตองทําทุกไตรมาส มีการตรวจซ้ํา ๆ
และมีกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งบริษัทยอยของเขาดวย เราจะดึงคนเขาตลาดทุนใหหมด แต
ตองแกทั้งระบบ ปรับโครงสรางเขามาเลย ตองสรางความเขมแข็ง สวนวิสาหกิจที่จะให ผมวาไม
เกินเทาไหร อันนั้นก็ due ไป เพราะเรามี 2 ตลาด มี MAI กับตลาดใหญ ก็ใหสิทธิเขาที่จะ
สงเสริมความเขมแข็ง ผมเชื่อวาถาตลาดทุนเขมแข็ง ระบบภาษีเงินไดก็จะเยอะมาก 
เพราะฉะนั้นก็ดูการเขาตลาด ทั้งบริษัทลูกทั้งอะไรตาง ๆ จริง ๆ แลวจะเห็นไดวา เวลาพูดถึง
การแก income tax ไมใชเพียงแคนั้นแตตองแกในประเด็นอ่ืน ๆ อีกมาก เชน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะไมกลาโกง เพราะกรรมการทําอะไรผิดกฎหมายก็ติดคุก โดนผูถือหุนฟอง 
คนที่ เ ข าตลาดจะมีคนคุ มกฎเกณฑอ ยู หลายฝ าย  หนึ่ งคุณเปนกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงการคลัง กลต. ผูถือหุน และถาคุณเปนหนวยงานพิเศษ เชนธนาคาร ประกันภัย ก็จะมี
ผูที่มาควบคุมอีก ทําไมเราไมดึงพวกนี้เขามาแลวเรากํากับดูแลเขา แลวก็ใหสิทธิประโยชน 
เพราะฉะน้ัน ภาษีตาง ๆ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเดือนมันไดไปหมดเลยครับ ผมถึงบอกวา ถาเรา
เพ่ิมจํานวนได รัฐบาลก็มีเงินได แรก ๆ อาจจะ heat up เล็กนอย จะไมมีเงิน จะขาดดุล เก็บเงิน
ไมได เพราะไมมีเงินไปลงทุน แตทําไปทํามารัฐบาลกูเงินสิครับ ออก bond ไปกอนชั่วคราว 
securities เงินไดพึงประเมิน กรมสรรพากรออก bond เลย เราจะมีรายไดคือผมพูดงาย ๆ วา
อยาคิดสั้น ๆ คิดยาว ๆ ประเทศอ่ืนเขาเรียนรู ทําไมสิงคโปร ฮองกง เขาเก็บภาษีนิดเดียว ทั้ง ๆ 
ที่เขาพัฒนาประเทศไปไดเยอะ เพราะคนทุกคนเขามีหนาที่ตองเสียภาษี ของเราเก็บภาษีใหมัน
เยอะขึ้น คนไมอยากเสียภาษี คนยิ่งรวยยิ่งไมอยากเสียภาษี เพราะฉะนั้นเราตองดึงเขามาวาคุณ
ตองเสียภาษี ตองใหความรูสอนเด็ก ๆ แลวมันจะติดไปถึงรุนลูกของเรา เพราะถาคุณพอไมเสีย 
ลูกก็ไมอยากเสีย คุณพอไมเคยเสียภาษีเลย หรือเสียนอย หนาที่พลเมืองดีก็หายไป แลว
ประเทศจะอยูไดอยางไร แตอยางที่ไดกลาวมา เราพรอมเสียภาษีถาภาษีเปนธรรมรัดกุม อันน้ีก็
เปน message  

รายจายของบริษัทจดทะเบียนน้ันมีคาใชจายเยอะมาก  การเปนบริษัทจดทะเบียนทํางบ 
การเงิน คาธรรมเนียม กลต. คาใชจาย MAI คาสอบบัญชีก็มีราคาสูง นอกจากนั้นบริษัทจด
ทะเบียนก็มีคาตอบแทนกรรมการก็ตองมี nominating independent กรรมการตรวจสอบ ก็มี
คาใชจายสูง การลงทุนซ่ึงผมคิดวาการที่เขามีคาใชจายตาง ๆ เพ่ิมขึ้นเนี่ย มันมีหลายวิธีก็คือลด
ภาษี แลวบอกวาคาใชจายที่คุณจายพวกนี่เน่ีย ผมใหหักคาใชจายไป 2 เทา หรือเทาครึ่ง 
คาใชจายเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลที่ดี คาใชจายเพื่อการตรวจสอบ คุณก็เพ่ิมใหเขาก็ได ซึ่งก็เปน 
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 ประเด็นที่อยากฝากพวกเราวานอกจากนี้แลวอยางที่ผมเรียนบริษัทจดทะเบียน ผม
อยากใหใชระบบเรียกวา Conservidation ก็คือการเสียภาษี เอาบริษัทแมกับบริษัทลูกมารวมกัน
ได ขาดทุนของลูกก็เอามาใชของแมไดแลวก็จะไดไมตองยักยายถายเทเงินกันไปจาก 1 ไป 2 
จาก 2 ไป 3 ผมก็ศึกษาอยูเหมือนกัน วาถาบริษัทลูกถือหุน 99% ใหเอาเงินไดของลูกกับแมมา
คิดรวมกันหมด ใหสิทธิประโยชนเทาเทียมกัน อยางนี้ก็จะมีโอกาสที่จะดึงบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทลูกเขามาอยูในระบบมากขึ้น นั่นประการที่หนึ่ง  

ประการที่สองเรื่องระบบการปรับโครงสราง อยางที่ผมไดพูดไปตอนตน ๆ วาบริษัทมี
วิกฤติตลอดเวลา ในอดีตเคยให ปรับโครงสราง โอนกิจการบางสวน ใหไดสิทธิประโยชน ไมตอง
เสียภาษี ไมตองเสียอะไร โอนกิจการทั้งหมดก็มีเง่ือนไขมากมาย ควบกิจการก็มี แลวก็ใหเปน
เรื่อง ๆ ผูจัดการก็ให ปรับโครงสรางหนี้ กลาวไดวาระบบธนาคารไทยจะไมมี NPL อีกหรือ เปน 
principle ไปแลวเขียนกฎใหเสร็จ ใหชัดเจน แกปญหาเบ็ดเสร็จ เขียนระบบการปรับโครงสราง 
ผมตั้งใจจะเขียนแตเขาจะฟงหรือเปลาไมรู วาการปรับโครงสรางขององคกรธุรกิจ มันตอง touch 
free  ถาเขาไมไดปรับโครงสรางเพื่อจะหนีภาษี ปรับโครงสรางเพื่อ efficiency ผมเช่ือวาทุก
บริษัทตองปรับ ทําไปทํามามันขาดทุน เอะ มันไมดี มันจะไป take over บริษัทอ่ืน ดังน้ันจึงตอง
มาจัดระบบ ที่เรียกวา touch free reorganization ซึ่งตางประเทศเขามี ความจริงผมศึกษาแลว
ครับ เร่ืองนี้ ไมใชเร่ืองเกาหรอก เคยศึกษาสงกฤษฎีกามี 4-5 ปแลว ตอนนี้อยูใน shelf ครับ อยู
ในห้ิง ไมเคยเอามาใช ศึกษาใหมก็เริ่มกันใหมที คาดหวังวาครั้งน้ีจะมีโอกาสจะไดบังคับ ที่จริง
จุฬาฯ บังคับนะ สมัยนี้ไมบังคับแลวเหรอ ป 1 ตองเรียนใชไหม ภาษีตองเรียน  

เพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่ผมอยากใหเห็นวา การที่บริษัทจดทะเบียนผมเชื่อวา บริษัทจด
ทะเบียนอาจไมกลาไปรองขอเพราะขอไปเสร็จแลวก็ คุณมีสวนไดเสีย ตองใหพวกผมรองขอให 
แลวก็คิดวาอยากใหหนวยงานราชการฟงวา บริษัทจดทะเบียนเขาไมไดเปนโจรนะครับ เขาชวย
สงเสริมใหประเทศกาวมาไดวันนี้ก็มี อยางที่ผมเรียน บริษัทจดทะเบียนที่ไมดีก็มี อยางไรก็ตาม
มีกระบวนการที่ตรวจสอบได การฟองรองมันงายกวาบริษัทที่อยูนอกระบบซึ่งไมมีคนเสียภาษี 
บุคคลกลุมนี้เราตามไมได แลวกรมสรรพากรสามารถทําไดดี แตบริษัทจดทะเบียนประเภทหนึ่ง 
บริษัทขามชาติอีกประเภทหนึ่ง แทนที่จะไปนั่งจับบริษัทที่หนีภาษี จับพวกนี้ดีเพราะไดขึ้น
เงินเดือน โบนัสดี เพราะเก็บภาษีไดเพ่ิม เวลาเจรจาตอรองก็ เด๋ียวคุณจายเพ่ิมตรงนั้น ซึ่งการ
วัดอยางนี้ก็ไมถูกอีกแหละ ขอฝากวาบริษัทจดทะเบียนเนี่ย ผมเชื่อวาตองไดรับการ treatment 
ที่เปน perpetual แลวดูทั้งระบบ ดูทั้งจดทะเบียน ทั้งบริษัทลูก ทําใหทีเดียว ก็เปนอันจบสิ้น 

เม่ือซักครูที่ผมบอกวาบริษัทจดทะเบียนมีคาใชจายอะไรที่มากขึ้น ที่ผมเรียนก็คืออยาง 
เร่ืองภาระเรื่องการจัดประชุม เร่ืองการดํารงสถานะ เร่ืองการทํางบการเงินทุกไตรมาส เร่ืองการ
เปดเผยขอมูลตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ ที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย MAI สูงกวาตลาดปกติ 
ยกตัวอยาง บริษัท S55 คาใชจายรวมทั้งสิ้น 74 บริษัท 2,000 ลาน ที่หนวยงานของรัฐได ไม
เชิงภาษี อาจจะหักคาใชจายไดแตจะเห็นไดวา บริษัทโดยเฉลี่ยมีคาใชจายในการจดทะเบียน 27 
ลาน ไมรวมถึงคาสอบบัญชีอีก การรายงานตาง ๆ 2,000 กวาลานเพราะวา requirement 

 ๑๐



คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ตองจายปละ 500 กวาลาน  ตรงนี้ก็เปนตัวอยาง คาใชจายอ่ืน ๆ เน่ีย
ครับ 4,000 กวาลาน โดยเฉลี่ยป 46, 47, 48, 49 ก็ขึ้น ๆ ตามลําดับ จะใหเห็นภาพวา รายจาย
พวกนี้เปนตนทุนของบริษัท 3-4 สิบลาน โดยเฉลี่ยจะคุมไหม อยางที่ผมเรียนวานอกเหนือจาก
คาใชจาย ถาทานไปศึกษากฎหมายหลักทรัพยใหมการตัดสินใจ การทําธุรกิจตอไป ก็ตองใช
ความรอบคอบ ความระมัดระวังยิ่งขึ้น เม่ือมีความรอบคอม ความระมัดระวัง ก็ตองมีคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น ในแงบุคลากร ในแงของระบบ รวมทั้งกรรมการ บริษัทยอย และบริษัทจดทะเบียน และ
ผูบริหารดวย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่พัฒนาขึ้น 

จริง ๆ บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต คือบทบาทตอสังคมคือ CSR 
(corporate social responsibility) ผมไมไดหมายถึงเอาเงินไปแจกนะ แตหมายถึงบทบาทตอ
สิ่งแวดลอม บทบาทตอพลังงาน มันก็ถูกกํากับดูแลโดยรัฐ โดยผูถือหุน โดยกรรมการ โดย 
public พวกนี้ก็จะฉายภาพขึ้น ถามองใหดี รัฐบาลตองมองใหลึกวากลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจไทย คือบริษัทจดทะเบียน ผมยอมรับวามีเจาทุนบางกลุม ที่แสวงหาประโยชน 
แตพวกนี้จํานวนนอย อยาเหมาวาบริษัทจดทะเบียนสวนใหญเปนอยางนั้น ซึ่งเปนหนาที่ของ 
กลต. เปนหนาที่ของตลาด ที่จะไปกํากับ ปราบปรามบุคคลเหลานี้ ผมคิดวาเราเห็นภาพแลว ไม
วาจะเปนปูนซีเมนตไทย ปตท. ที่เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คนพวกนี้ไมบน เพราะวาเขา
ถือวาเขาเปนภาครัฐ เปนของทรัพยสิน แตเอกชนจํานวนมาก ถามวาเขาไดอะไรบาง นอกจาก
การขายหุนไมเสียภาษี มีอะไรที่ไดตอบแทนจากการเขาตลาดหลักทรัพย ความโปรงใส ผมถึง 
ดวยความเคารพอยางยิ่งวา ตองชวยกันผลักดัน ผมถึงยินดีมากที่อยางนอยวันนี้มีที่ปรึกษา
รัฐมนตรีชวยคลังมา อันนี้จะเปนคุณูปการตอประเทศ และผมเชื่อวา พรรคฝายคาน คุณกรผมก็
เคยคุย ความจริงจะมาขอรายงาน ผมบอกชากอน ตองสงรายงานผานพรรครัฐบาล สงเขา
ประชาธิปตยก็ยังอยูในฝน แตเชื่อวาประชาธิปตยก็คงไมคานมาตรการภาษีอยางนี้ คือมาตรการ 
ผมอานหนังสือพิมพแลว จะมีมาตรการกระตุนแบบ ประทานโทษ ถาถามผมนะ ไมไดแกปญหา
ระยะยาวหรอกครับ อันนี้เปนมาตรการระยะยาวที่รัฐบาลตองหาญกลาทํา อาจจะไมไดเอาใจราก
หญา หาวาเอาใจนายทุน แตผมคิดวาประเทศไมมีนายทุนไมได มันตองนายทุนเปนพวก อยา
คิดวานายทุนเปนคนเลว แลวไปซ้ือเสียงรากหญา ถึงแมกรุงเทพฯ จะไมเลือกทานก็ไมเปนไร 
ผมเช่ือวาอันนี้เปนคุณูปการตอประเทศ ซึ่งเราตองมอง  

และอยากจะกราบเรียนหนวยงานของรัฐวาตองกลา ๆ หนอยครับ ตองคิดนอกกรอบ
ครับ ผมไมใชนักเศรษฐศาสตร เปนนักกฎหมายผูปฏิบัติใกลชิด ไมมีทฤษฎี Support idea 
วิธีการผมใหหักรายจาย แลวก็ใหประชาชนเปนคนเก็บภาษี ที่ผมเคยเลาใหลูกศิษยผมฟง วิธีคิด
แบบบัญชีมันคิดยังไงครับ บัญชี คุณไปกินขาว แจก coupon ครับ คุณตองขอใบเสร็จ แลว
รานคาตองไปซ้ือลอตเตอรี่รัฐบาล เหมือนออกหวยคุม 9 ทานกิน 5,000 คนนั้นก็ได 1 ใบ พอสิ้น
เดือนก็มาตรวจฉลาก ถูกลอตโตรึเปลา รางวัลผมไมแนใจกี่ตังค คนไทยลองบอกวาใหเก็บ
ใบเสร็จนี้ได รับรองใบเสร็จเต็มไปหมดเลย ทุกอยางขอใบเสร็จ แตที่บอกขอใบเสร็จแลวชิง
ประมาณแสน ขอยกเลิกเถอะ เพราะไมมีประโยชน ลองเอาอยางนี้สิ เดือนหน่ึงก็ออกหยอกโต 
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เอาใหเลขตรงกับรัฐบาลก็ได ไมตองออก หวยออมสินก็ได ไปมี tax อันนี้ ซื้อ กินขาว 5,000 
หม่ืนหนึ่ง แลวตรวจภาษี รับรองครับ แตวิธีนี้ผมไมคอยชอบนะ แตบัญชีใหถูกจริตก็เอาวิธีนี้ 
ของเราผมบอกใหหักรายจายจริง ๆ ไมตองเอามารุตโต เพราะเราก็ไมตรวจสอบโต แตมาลอโต
ทีละลานสองลาน เราก็เก็บเงิน มาลอโตแสนก็ไมมีประโยชน นี่คือตัวอยาง เร็ว ๆ 3-4 วันนี้ได
อานหนังสือพิมพ คนไทยคลาย ๆ กัน พอรตโตปลอม มันอารตโตไปขาย ขายราน พวกซื้อก็
ซวย เขาก็เช็คไดวาเอามาจากใคร เจอประมาณ 7 ลานแผน เจอที่คุณหญิง ถาที่เมืองไทยก็มี
สิทธิเหมือนกัน แตอันน้ีคนซื้อเขากลัว you ซื้อไดแหงเดียวคือสรรพากร โอกาสปลอมก็จะไมมี 
รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได วารานนี้มาซื้อไป 10 ลาน มันก็ตองขายได 10 ลาน วิธีคิดของคนจีน ผม
วามันงาย ๆ เอามาใชได  

 
 
 
 
 

………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒



ชวงความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
 

คุณไพโรจน 
 

1. ฝาก ดร. พล ธีรคุปต ชวยวางแผนเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ ที่ควรตองคํานึงถึง  
2. อธิบดีศานิต รางนอย ทานก็บอกวา เสียภาษีควรเสีย ยกเวนก็ควรยกเวน เราก็ดีใจ 

ยิ่งมาฟงทาน ดร.พล ฟงอาจารยกิตติพงษ ก็คุยทั้งหมด ทุกจุดที่ทานยกมาก็เปนตัวอยาง ผม
ฝากทาน เนื่องจากผูชวยรัฐมนตรีอยูนี่แลว มีอะไรที่จะปรับ แก แทรกเรื่องจรรยาบรรณเขาไป
ดวย แลวผมจะเอาใจชวยเรื่องทางสภาอะไรตาง ๆ อีกจุดหนึ่ง ผมฝากขอคิดวา ถาตรงนี้ที่คุยมา
ทั้งหมด กฎหมายจะแกอยางไรไปตามกระบวนการ จะเปลี่ยนวิธีอะไรตามกฎหมายไมได แต… 

3. ขอใหมีคณะจัดทําเว็บไซต ไมยากเลย ขอมูลคือรูวาความหมายแตละจุดคืออะไร ไม
วาประชุมจากที่ไหนออกมา กรมสรรพากรเปนจุด stop วามาจากกรม วานี่คืออะไร เสียหรือไม
เสีย อัตราเทาไหร อันไหนยกเวน 

4. เคยมีเรื่องหนึ่งของบริษัทบุญรอด ปรากฏวาศาลฎีกา สรรพากรแพ  คนทุกคนก็จะ
เอาอยางบริษัทบุญรอด ไปฟอง ผลที่สุด   สรรพากรตอบวาคดีตอไปจะไมแพ จะชนะแลว อยูนิด
เดียว คือขอเท็จจริง บางครั้งขอเท็จจริง ถามสรรพากร ไปมาไมเหมือนกัน นี่คือขอเท็จจริงของ
สรรพากรที่ตีความ ใครจะตีอยางไรไมรู สมรรพากรตีอยางนี้ แลวใครจะตีความยังไงก็วากันไป 
เราไดพยายามทํารอยแกวมาใหแลว ไมใชวาทุกเรื่องตองชี้แจงทุกเรื่อง ไมใช วาขณะนี้ วันน้ีคือ
อะไร เสียไมเสีย ยกเวนอะไร จบ อันนี้จากเว็บไซตสรรพากรนะฮะ สวนใครจะตีความอยางไรก็
วากันไปอีกครั้งหนึ่ง เปนเรื่องของศาล ไมมีใครกลาชี้ขาด 

5. หัวขอน้ีเปนกลุมบริษัทตลาดหลักทรัพย  ซึ่งเปนเจาของกิจการ  เพราะฉะนั้นจะมีคู
ตอสูอีกคูหน่ึงคือกลุมบริษัทที่ปรึกษาภาษีอากร กลุมผูสอบบัญชีผูไดรับอนุญาต นักบัญชี ลง
วันที่ 26 เพราะฉะนั้น วันน้ีอาจารยกิตติพงษ อาจจะไมไดคําตอบ เอาแตนอย แตจะมากที่สุด 
คือ highlight คือวันที่ 26 เพราะฉะนั้นทานผูใดที่จะมีโอกาสไดฟงวันที่ 26 ตอนเชาจะดีมาก ผม
ไมไดเชียรวานายกสภาวิชาชีพจะไปนะครับ แตกลุมนี้ เปนกลาง สูกันระหวางสรรพากร สูกัน
ระหวางบริษัท กรรมการตาง ๆ ผมขอชี้แจงอีกครั้งในฐานะสภาวิชาชีพ วาคาสอบบัญชีตองแพง
นะ ตอนนี้รับผิดชอบมาก ๆ เพราะอาจารยกิตติพงษก็ทราบดีอยู ถาผูสอบบัญชี ไมรายงาน
พฤติการณตาง ๆ มีความผิดเขาตาราง แตบังเอิญไปโชคดี แกมาถึงขั้นขอใหรายงาน audit 
committee แลวก็ตองใหไดผลที่ตามไดใน 30 วัน ถาไมไดตองเก็บ acting อีก exercise นะฮะ 
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ดร. พล  ธีรคุปต  
 

1. ผมอยากจะฝากวา ดวยความกังวลวาจะหวังวาเม่ือแกกฎหมายแลวภาษีมันจะอาน
งายหรือเปลา ผมขอเรียนวาไมอยากใหหวังอยางนั้น เพราะจะใหอานงายเหมือนอานหนังสือ
การตูนเปนไปไมได กฎหมายภาษีก็มีหลักของมัน มีกฎเกณฑ มีเง่ือนไข เพียงแตสิ่งที่เรา
พยายามจะทําคือ ใหมันดีขึ้นกวาวันน้ี ใหสอดคลองกับสิ่งที่เรียกวาภาษีอากรที่ดี มากกวานี้ 
อะไรที่ยุงยากโดยไมจําเปน ก็ตัดออก แลวแกไขกฎหมายภาษีทุกประเทศยังไงก็ยาก มันตอง
คํานึงถึงเง่ือนไข และหลายอยาง แตเราพยายามใหดีขึ้น สําหรับขอคิดที่วาตองการใหมี
คําอธิบายในแตละบท แตละมาตรา แตละเรื่อง อยากใหอยางนอยมีการเขียนคําอธิบายวาเปนสิ่ง
ที่กรมสรรพากรเขาใจ อันนี้ก็เปนขอคิดที่ดีอันหนึ่ง หลายประเทศทําอยูเหมือนกัน  

ตัวอยางอนุสัญญาภาษีซอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกครั้งที่เขาทําอนุสัญญาภาษี
ซอนเสร็จ ทํากับใครก็ตาม ทุกครั้งเขาจะเขียนอธิบายความเขาใจของเขาในสัญญาภาษีซอนแต
ละฉบับ เปน technical note วาในแตละขอที่เขาเจรจา ความเขาใจเขาคืออะไร สวนตัวกฎหมาย 
ผมเขาใจวาหลายประเทศก็ทําเหมือนกัน  

ตัวอยางประเทศเบลเยี่ยม ตัวกฎหมายแตละมาตรา กรมสรรพากรของเบลเยี่ยมก็ทํา
เปนตําราออกมา เปนคําอธิบาย  

ตัวอยางประเทศฝรั่งเศสก็มีคําอธิบายที่จัดทําโดยกรมสรรพากร ของเราก็มีอยู แตอยูใน
วงจํากัด คือไมไดอธิบายมากนัก อธิบายสั้น ๆ ประเด็นน้ีมีขอคิดอยูวาบางครั้งการเขียนอธิบาย
ก็เปนดาบสองคมอยูเหมือนกัน ดานหนึ่งก็เปนดานดีอยางที่ทานเสนอมา คือประชาชนทั่วไปก็
จะเขาใจไดวามาตรานี้กรมสรรพากรเขาใจวาอยางไร ก็ไปอานดู อันนี้เปนแงดี คือถาเขาเขาใจ
ได และกรมสรรพากรสามารถสื่อไดจริง ๆ ก็จะเขาใจตรงกัน แตดาบคมที่สอง บางครั้งการเขียน
อะไรมากไป เชนเรื่องคําสั่ง ต  ซึ่งคลาย ๆ กับคําอธิบาย ซึ่งเปนคมที่ไมคอยดี เขียนออกมาแลว 
ยิ่งเขียนยิ่งแปลวาคุณตองตีความมากใชไหม   ผมจําได ตอนที่เขามาเรียนที่คณะนิติศาสตร 
จุฬาฯ ตอนป 1 อาจารยบอกวา ยิ่งคุณเขียนมาก คุณก็ยิ่งตีความมาก เพราะฉะนั้นบางเรื่อง 
เขียนหลักอยางเดียวพอ เพราะฉะนั้นก็ตองจัดเตรียมใหดีดวย ใหสื่อกันไดเขาใจ ไมใชทายสุดก็
ยิ่งมีเขียนเยอะขึ้น อยากจะฝากไว  

ประเด็นที่ 1 อยาไปหวังวามันจะงาย กฎหมายภาษีที่งายในโลก ไมมี อันที่... 
ประเด็นที่ 2 เรื่องคําอธิบาย ก็รับฟง เปนขอคิดที่ดี แตคงตองพิจารณารอบคอบ

เหมือนกัน 
ประเด็นที่ 3 ภาษีไมยาก ผมวามันใชไมไดหรอกครับ อยาใหยากเหมือนอยาง

ออสเตรเลีย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตองจางเขากรอกนะครับ กรอก
เองไมได อยาใหยากอยางนั้น  

2. ถาถามวาปจจุบันทําไดไหม   อาจารยกิตติพงษตอบแลววาทําไมได จริง ๆ ผมมอง
อยางนี้ครับ ถาเราขอ ruling กรมสรรพากร แลวเราได ruling  ที่เราไมพอใจ จริง ๆ มันเปนสิทธิ

 ๑๔



ขั้นพ้ืนฐานอยูแลว จริง ๆ ตัว ruling ไมใชกฎหมาย   เปนเพียงการตีความกฎหมายโดย
กรมสรรพากร ซึ่งอาจจะผิดก็ได เพราะฉะนั้นสิทธิขั้นพ้ืนฐานเราก็มีอยูแลว ถาเราไมเชื่อ เราก็ทํา
ตามสิ่งที่เราเชื่อ มันก็เหมือนเราหารือกฎหมายที่ปรึกษาเรา ที่ปรึกษาคนหนึ่งตอบไมตรงใจเรา 
ก็เปนสิทธิที่เราจะไมทําตาม เราก็ตองรับความเสี่ยงในการตัดสินใจของเรา ก็ตองรอเขาประเมิน 
เม่ือประเมินแลวก็ไปอุทธรณฟองศาลเอา 
 
อาจารยกิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ 

 
1. เกี่ยวกับจะใหสรรพากรปดตา เรื่องนี้เกิดขึ้นเม่ือ  ป 2534   กําลังจะใชภาษี vat มีคน

เสนอวาออกคําสั่งมาสิ วาตอไปนี้กรมสรรพากรจะไมเขาตรวจยอนหลังเลย เพราะทุกคน พูดกัน
ตรง ๆ หนีภาษีกันทั้งน้ัน เสียภาษีประมาณ 1 ใน 5 อันนี้ตองยอมรับ วาเปนความจริงอยางนั้น 
สมัยนี้ก็เปนไป กรมสรรพากรก็กลัวเหมือนกันวาถาเจาหนาที่ปฏิบัติผิด ก็จะติดคุกไดงาย 
เพราะฉะนั้น ผมก็เห็นใจ เคยเปนเจาหนาที่รัฐ เขาปฏิบัติผิดนี่ โดนถูกฟองรองแลวก็มีสิทธิตดิคกุ 
จะทําอยางไรจึงจะเปนวาถาทําแลว จะไมตองยอนหลังเลย ผมคงตองฝากทานผูชวยอธิบดี 
อยากใหออกกฎหมายใหไดจริง ๆ  เพราะออกไปครั้งเดียวและไมไดออกอีก 

2. ในตางประเทศ เนเธอรแลนด เขาจะมีระบบการตอบขอหารือ ที่คิดสตางคผูเสียภาษี 
ผมยอมรับวากรมสรรพากรเปนกรมหนึ่งในประเทศไทยที่บริการประชาชนดีที่สุดในแงการตอบ
ขอหารือ หนวยงานอื่นไมมีหรอก แตตอบไปตอบมาคนตอบก็ไปที่อ่ืนแลว ในหลักการผมวาดี 
การตีความกฎหมาย นาจะเปนการที่คนเสียภาษีนาจะใหคาตอบแทน เพราะวา you กําลังไปใช
เจาหนาที่สรรพากร แทนที่จะเอาเวลาไปตรวจภาษี ก็มาตอบปญหาของประชาชน อันนี้
สรรพากรก็ปฏิบัติดวยนะ ไมใชวาถามนาย ก ตอบอยาง ถามนาย ข ตอบอยาง สรรพากรตองใช
เวลาในการวิเคราะห มีคณะทํางาน คนที่ตอบทําไมตอบอยางนี้ มีบันทึก อยางนอยเปนแนว
ปฏิบัติ และโปรงใส รัฐบาลก็ไดเงิน ตอไปคนก็จะแยงไปเรียนกฎหมาย แยงไปอยูกองกฎหมาย 
ตอบปญหากฎหมาย แลวความรูก็จะคอยแตกฉานขึ้น ผมคิดวาเรื่องนี้ควรตองนั่งคิดเหมือนกัน
วาจะทําอยางไร และก็อยางที่ผมเรียน 

3. หากทานเปดเว็บไซตสรรพากร ตองระวังที่ไมเสียภาษี แกไมคอยใสไปนะครับruling 
นะ แกใสเฉพาะที่เสีย ผมเคยตัดบรรทัด ตอบมา 3 paragraph ที่ตองเสีย อยางนี้ ที่ไมเสียแกตัด
หายไปเลย ไมรูวาตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ไมรู ถาเปน ruling สรรพากรตองเสียทุกอัน ซึ่งมันไมใช 
ผมคิดวาอันน้ีตองปฏิบัติตาม ตองมีคณะทํางาน นี่เปนอันหน่ึงที่ตองเอาเขาไป เพราะการบริหาร
จัดการภาษีเน่ีย อันน้ีเปนเรื่องสําคัญ อันที่สอง ถาผมไมเห็นดวยกับหนวยงานแบบนี้ การ
ตีความนี้ ทําอยางไร ผมจะสามารถเอาขอกฎหมายเหลานี้ไปชี้ขาด โดยไมตองประเมินภาษีซะ
กอน อยาง case ที่ผมเลาใหฟงเม่ือสักครู ผมมีความคิดถูก เขาบอกคุณตองรอผมประเมินกอน 
ซึ่งใชเวลาอีก 2 ป 3 ป ผมไมทราบ แตถาบอกผมตีความกฎหมายแคนี้ วาผมขอควบรวมได

 ๑๕



ตามมาตราอันน้ีหรือไมอยางไรเนี่ย มันนาจะแกไขกฎหมาย กระบวนการ ขอพิพาททางภาษี
อากร กอนศาลนะ ทําไดไหมครับ 
 

4. ผมเช่ือวาหลายทานที่มาวันน้ีมีขอเสนออยู ที่อยากเอาใหคณะทํางานนําไปใส อาจจะ
ไมตองเสนอวาตองใสมาตรานี้ ใสมาตราโนน  แตวาเปนประเด็นที่คิดวานาจะเปนประโยชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทจดทะเบียน ที่ควรจะมีการเสนอสิทธิประโยชนอะไรก็ตามที่
นอกเหนือจาก frame work หรือโครงสรางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน ผมคิดวาอันน้ีเปนสวน
สําคัญ คือนอกจากเรียกรองใหลดอัตราภาษีเงินไดลงมาแลว จะลงมาเทาไร 25% พอไหม ทําไม
ตองให 300 ลาน กับบริษัทใหมจะ treat อยางไร จริง ๆ แลวควรลดต่ําวา 25 ไหม ในความรูสึก
ของผมตองต่ํา เพ่ือจะไดแขงกับเพ่ือนบานได นั่นประการที่หน่ึง หรือประการที่สอง มาตรการ
การสงเสริมการลงทุนของบริษัททะเบียนซึ่งเคยใช พยายามจะใชสมัยอาจารยทะนง เรื่องของ
การลงทุนและใหหักคาเสื่อมราคาไดในอัตราเรง ถาบริษัทจดทะเบียนไปลงทุน คลาย ๆ BOI  
คือหักรายจายไดเพ่ิมขึ้น หักคาเสื่อมราคาไดเพ่ิมขึ้นในการลงทุนบางประเภทที่เปนการขยาย
กิจการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอย ผมคิดวาอันน้ีเปนประเด็นที่มีความสําคัญ
พอสมควรที่ ผมคิดวาอยากไดขอเสนอ ซึ่งถาวันนี้ทานนึกไมออก ก็ไมตองบอกผมกอน แต
กรุณาไปชวยระดมสมองของพรรคพวกที่อยูในตลาดหลักทรัพย วาประเด็นที่ทานพบเปน
อยางไร ผมพูดถึงอัตราภาษี พูดถึงเรื่องหักคาใชจายเปนการมากขึ้น พูดถึงเรื่องการปรับ
โครงสรางของบริษัทจดทะเบียน แลวเราก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบตาง ๆ การใหสิทธิ
ประโยชน การให tax refund การพิจารณาอยางเปนกรณีพิเศษ บริษัทจดทะเบียน อะไรบางที่
ทานอยากจะได การขอคืนภาษีกรมศุลกากร การตรวจสอบกรมศุลกากร สรรพากร สรรพสามิต 
อะไรสารพัดทั้งหมดเนี่ย ผมคิดวาความเห็นของทานผูสัมมนาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ของผูทํา
รายงาน  

แตผมก็เห็นดวยกับอาจารยพลนะครับวา ภาษีไมยากอีกตอไปน้ันเปนไปไมได และ
กฎหมายภาษีทุกประเทศในโลกนี้ยากทุกแหง เขียนแลวแตเพียงแตวาเขียนอยางไรใหมัน 
อางอิงไดงาย แลวก็ใหมีการตีความนอยที่สุด ซึ่งเปนไปไมไดเลยเขียนกฎหมายแลวไมมีการ
ตีความ ก็ตองมีการตีความ แลวก็ตีความใหไดบรรทัดฐานที่เปนมาตรฐาน ทําอยางไรใหทุกภาค
สวน ผูเสียภาษีภาครัฐ ศาล ตีความกฎหมายไปในทางเดียวกัน หาชองวาง หรือมีชองวางให
นอยที่สุด ผมอยากใหผูเขารวมสัมมนาชวยกันระดมสมองในการจะเสนอสิทธิประโยชน และถา
เปนไปไดถาไมเสนอวันน้ี ไปเสนอวันหลัง ขอเหตุผลดวยนะครับ ไมใชวาขอลดภาษีเทานี้ ๆ มัน
อาจจะงายไปหนอย แตวามีเหตุผลวาทําไมถึงจะขอ ถามีตัวเลขอยางนี้ อยางที่ผมทําให แต
เผอิญผมไมไดทํานะ ตลาดหลักทรัพยชวยผมทํา ก็จะทําใหการเสนอ มัน ผูมีหนาที่ในการ
พิจารณาก็จะงายขึ้นในการพิจารณา วา ออ มันมีเหตุผลอยางนี้ มีตัวเลขอยางนี้ รัฐอาจจะ คือ 
รัฐบาลก็ไปทําตอ วาตัวเลขนี้มันจริงหรือเปลา และมันเปนคาดการณในทางเศรษฐศาสตรจะเปน
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อยางนั้นจริงหรือเปลา ผมคิดวานี่เปนสิ่งสําคัญที่เราจะไดจากการระดมสมองจากทาน ขอเชิญ
เลยครับ 

5. วิธีการเขียน minute คือประชุม ใหมันไมผูก ซึ่งผมวาไมถูก แตเห็นดวยวา KPI  
เวลาวัดเบี้ยบําเหน็จกรรมการ เขาวัดจากกําไร ถาเราอางอิงไดวา คุณทํากําไรเพิ่มเปน 1,000 
ลาน เปนกี่เปอรเซ็นต เราก็จะแบงเปน percentage ซึ่งถาตามกฎหมาย มันไปไมได ถาอิงกําไร
เม่ือไหรหามตัดรายจายเลย ซึ่งมีคํารองศาลฎีกาหลายเรื่อง ซึ่งผมคิดวาโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ
เหมือนกัน การจะจายคาตอบแทนกรรมการใหมันมากมายเนี่ย จริง ๆ แลว ไมตองเปนหวงเลย 
จายเยอะโดน 37% อยูดี เพราะฉะน้ันไมมีเหตุใดเลยที่เขาจะจายเพื่อจะ save คาใชจาย เพ่ือ 
save 25% แลวไปเสีย 37 เพราะฉะนั้นผมคิดวาประเด็นพวกนี้มันแกได แนว practice ก็คง
นําไปใสอีกอันหน่ึง  

6. โครงที่เราจะศึกษาของบริษัทจดทะเบียนเน่ีย ที่สําคัญก็อยางที่ผมเรียนไปแลว 
นะครับ วาเราจะเสนอสิทธิประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดอัตราภาษีเงินได ประการที่หน่ึง 
การหักรายจายที่เพ่ิมขึ้น ประการที่สอง เพ่ือที่จะสรางความเขมแข็ง อาจจะรวมถึงการปรับ
โครงสรางของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่จะทําอยางไรกับบริษัทลูก บริษัทยอย ที่ปรึกษา
กฎหมายหลักทรัพยใหม หรือบริษัทยอย ที่ถือหุนเกิน ซึ่งอาจจะตองเกณฑบริษัทยอยของบริษัท
จดทะเบียน กับภาษีอาจจะตองตางกัน เพราะบริษัทยอยน่ีใชเกิน 50% แตบริษัทยอยของภาษี
อากรตองใช 99% เพราะวาไมง้ันเดี๋ยวมันจะเปน tax benefit ไดเพราะฉะนั้นในเกณฑพวกน้ี ผม
คิดวามีความสําคัญยิ่ง วาเราจะใหสิทธิประโยชนแคไหนเพียงไร แลวก็จะตามมาดวยอัตรา 
การศึกษาเปรียบเทียบวาถาบริษัทจดทะเบียนเขาไปในตลาดมาก ๆจะเทียบกับการบริษัทนอก
ตลาดเปนอยางไร ในเชิงภาษี เปนหัวขอที่จะไปศึกษา แลวก็เรื่องของสิทธิประโยชน
เปรียบเทียบตางประเทศ ซึ่งเราก็เปรียบเทียบอยู ซึ่งจากการศึกษาเบื้องตน เราก็พยายามไปดู
วาในตางประเทศเขามีอะไรเปนพิเศษไหม ไมมีนะครับ ฮองกงไมมี คือผมศึกษาประเทศใกล ๆ 
อเมริกาไมไดศึกษาหรอก สิงคโปรไมเชิงถึงกับวาใหสิทธิประโยชน แตหมายความวาถาคุณเปน
บริษัทจดทะเบียน รายจายที่คุณจายบางสวน ที่ไปจางบริษัทในเครือของสิงคโปรเขาจะใหสิทธิ
พิเศษ เทานั้นเอง ไมมีสิทธิพิเศษอยางอ่ืนเลย เพราะประเทศพวกนี้ภาษีต่ําอยูแลว ภาษี
ประมาณ 16, 18 ผมวาของเราผมไมขอมาก ผมขอ 20 แตอันน้ีผมคิดเอานะ เพราะ 20 นี่เรา
แขง เพราะตอไปเวียดนามเขาก็จะแขงกับเรา เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ วิธีคิดอาจจะคิดทาง
เศรษฐศาสตรวา 30 ก็ได แตผมไมหักคุณ 2 เทา effective tax มันอาจจะ 20 ก็ได ถาจะไป
สงเสริมการลงทุนใน sector ใหม ก็คิดไดนะครับ แลวก็เร่ืองอุปสรรคที่ผมเจอ การปรับ
โครงสรางบริษัทกอนเขาตลาดอยางนี้ ควบรวมอยางนี้ทําไมเก็บภาษีเขา เกิดอะไรขึ้น ทําไม
อยางที่ผมเลาใหฟงเรื่องควบกิจการ เพ่ิงออกมาใหมทานทราบไหมครับ เหมือนเดิม ลอก 
wording exactly the same ผมอุตสาหพูดกับผูใหญวาคราวหนาผมจะแก หมายความวาคุณไม
สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนควบกันนะสิ อยางนี้ ซึ่งผมเชื่อวาตอไปบริษัทจดทะเบียนจะมีผล
สําคัญอยางยิ่ง ที่เกิดวิกฤติแลวบริษัทพวกนี้จะไป rescue ชวยบริษัทนอกตลาด แลวก็อาจจะผล
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ขาดทุน อะไรอยางนี้ ตองใชได ทานเห็นไหมครับ ทําไม G.P Morgan ไปซ้ือแบสเติรน 2 
เหรียญ ของเรากวาจะ วิกฤติเกิดไมทันแก ของอยางนี้มันตองคิดเผื่อไว วาถาเขาไปแกปญหา
แบบนี้ ผมเคยพูดตลอดเวลาตั้งแตสมัยวิกฤติ 1997 world bank เคยพูดตลอดเวลาวาทําไมเวลา
เราควบกิจการเนี่ย ทําไมผลขาดทุนเอามาใชไมได ทําไมตองรับรูเปนเงินไดอยางที่อาจารยพล
บอกเนี่ย ทําไม มันรวยขึ้นหรือเปลา เปลา ทําไมคนที่เขาไปชวยบริษัทที่มันออนดอยกวา ไมให
สิทธิประโยชนภาษีเขา ซึ่งเราเขียนเงื่อนไขไดนี่ครับ วาคุณไปควบ ตองธุรกิจเหมือนกัน ไมใช
เอาบริษัทโรงแรม ไปควบกับบริษัทผลิต มันไมใช เมืองนอกเขาอาจจะไมให เพราะถือวาธุรกิจ
เปนคนละราย แตของเราทําไมควบ ผมเปนผลิต สมัยปูนซีเมนต เขาวาปูนซีเมนตไทยผลิต จะ
ไปควบกับบริษัทอีกอันหนึ่งที่ทําธุรกิจเหมือนกัน เพราะเขาแย จะชวยบริษัทเขา ที่ดินจะไดโอน
มาในราคาถูก เพราะกวาจะไปทําขั้นตอนไอกระบวนการโอนกิจการ ซื้อขายทั่วไปมันอาจจะชา 
แลวแถมมีภาษีเยอะแยะ ทําไมไมแกพวกน้ีใหมัน ผมคิดวาไอพวกนี้คือขีด เพราะฉะนั้นก็จึงคิด
วาเปนหัวขอที่เราจะ address นะครับ แลวก็สิทธิประโยชนอ่ืนที่ไมเกี่ยวกับทางภาษี เชน การ
ตรวจ การสะดวก คืนอากร คืนอะไรตาง ๆ การตรวจยอนหลังอะไร ก็คงเปนประเด็นที่ผมเลาให
ฟง 

7. ระบบภาษีไทยมันถึงบิดเบือนไงฮะ การศึกษา โรงเรียนอาจารยอุ    ไมตองเสีย 
ภาษีเลย เพราะวาตั้งตาม พรบ.โรงเรียนราษฎร แตผูปกครองที่ไปเขาคิวจองใหเรียนอาจารยอุนี่
นะ เสียเงินสี่หม่ืนหาหม่ืนเนี่ย สามหมื่น หม่ืนหา อะไรไมรู ผมไมไดสอบ ผมเลยไมรู หักรายจาย
ไมได อะไร ทําไมผมไปจายคาแปะเจ๊ียะใหโรงเรียน หักรายจายไมได บอกเด๋ียวกลายเปนการ
สนับสนุนแปะเจ๊ียะจริง ๆ แปะเจ๊ียะที่วาคือคาบํารุงโรงเรียน ที่ใหลูกผมเขาได หักไมได เพราะดู
เหมือนประหนึ่งเปนการใหสินบนเจาพนักงาน ก็คือมือถือสากปากถือศีลไง ชวยเหลือสมาคม
ผูปกครองก็ไมไดอีก เพราะเปน tax fee eddigy ผมไปอินเดียมา ไปบริจาควัด สราง
โรงพยาบาลที่วัดกุสินารา เขาบอกโรงพยาบาลที่นี่ 8 รูป รักษาทุกโรค หักรายจายไมได หักเปน
คาลดหยอนก็ไมได  ก็ไมเปนไรก็บริจาคไป แตก็กําลังวิ่งเตนอยูเพ่ือจะขอ ผมก็ตองวิ่งเตนให
ออกในปที่ผมบริจาคดวยแหละ ยกตัวอยาง คือผมคิดวา บริจาคดีแลวการสาธารณะกุศล 10% 
แตวา ผมคิดวาเมืองไทยตองจัดระบบจิตสาธารณะที่บริจาค แบบเมืองนอก แลว acknowledge 
คนพวกนี้เขา ใหเขาบริจาค จริง ๆ 10% ผมวานอยไปนะ แตบอกนอยไป คนไทยนี่มันสุดยอด
แลว คือใหหัก 10% พ่ีแกก็ไปเอาอนุโมทนาบัตรจากวัดแลวมากรอกเอง อยางนี้มันไมได ตอง
บริจาคจริง ที่บริจาคออกเอง แลวก็ติดคุกไป  

8. ระบบภาษีไทย บริจาคเด็กปญญาออน ตรงปากเกร็ด หักรายจายไมไดนะ มันยังไม
ขอไง ยังไมขอกรมสรรพากร มันตลกไหม บางคนบอกกิตติพงษ บริจาคยังคิดหักภาษีอีก ผม
บอกก็เราเสียภาษีแบบเต็ม ๆ แลว ก็อยากจะทุกเม็ดทุกบาทที่บริจาคไป มันตองไดประโยชนเรา
บาง ไดประโยชนทางใจ ไดประโยชนทางตัวเงินบาง ใหมันรูสึกวาคนอยากบริจาค ผมก็แนะนํา
ทุกคนวาเวลาสิ้นปนะ สภากาชาดดีที่สุด ที่เขาเอารูปมาประมูล ซื้อเลยครับ แลวใหออกใบเสร็จ
สภากาชาด จริง ๆ แลวรัฐบาลไทยมันทําได บริจาคสาธารณะกุศล ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ บริจาค
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โรงเรียน ผมก็ยุ ๆ บอกลูกศิษยผม เวลาคุณจบไปแลวเนี่ย บริจาคใหมหาลัยบาง ขออาจารยธิติ
พันธุสิ บอกใหหัก 2 เทา คาอุปกรณ จายไปรอย หักได 200 ซึ่งผมวานโยบายนี้ดี ซึ่งมันควรจะ 
abuse แตผมคิดวาไอแบบน้ีสงเสริมใหคนรูจักบริจาค ควรรูจักออม มาตรการภาษีมันใชได
หลายแบบ อันน้ีไมเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนนะครับ บริษัทจดทะเบียนก็ จริง ๆ เร่ืองคาใชจาย
ที่หักได คาใชจายสาธารณะกุศล รถยนต ผมยกตัวอยางอีกอันหนึ่ง มันอะไรรถลานบาท ตองไป
ซื้อรถทาทา  ผมบอกลูกศิษยผมตลอดเวลาวานี่คุณ ถาคุณมีสตางคนะ อยาซื้อรถดวยตัวเองเลย 
ตั้งบริษัทซื้อรถดีกวา มีรายไดอ่ืน ไมตองเปนลูกจางแลว รัฐบาลออกใหอีกแลว ซื้อรถคันละลาน 
ซื้อลิสซิ่ง 36,000 หาป รัฐบาล subsidy ให 25% 30%  ถามวาทําไมตองทําแบบนี้ ทําไมใหพวก
ผม พวกมนุษยเงินเดือน มัน รถเปนปจจัยที่สําคัญนะ ลองบอกวาซื้อรถได เด๋ียวเขาบอก
แกปญหาจราจร บอกซื้อรถ ทุกคนซื้อรถหมดเลย คือผมไมไดไปถึงขนาดซื้อรถนะ แตผมคิดวา
มันตอง reflect ของจริง หักคาเสื่อมราคาลานหนึ่ง ซื้อรถอะไร เราก็ไมถึงขนาดหักซื้อรถ 30 
ลาน เอาซักลานหา รถที่มันพอสมควรแกฐานานุรูป แตตองอิงเงินไดดวยนะ ไมใชบอก you มี
เงินไดเดือนละหมื่นบาท แลวซื้อรถราคาแพงก็ตองอิงเงินได เหมือนกับการบริจาคนั่นแหละ 

9. เสนอวามาตรฐานควรมีมาตรฐานเดียว บัญชีและภาษี ก็ทางบัญชีมันหักไดหมด 
นี่ ก็ทําได คือมันมี limit ในบางเรื่อง จริง ๆ ควรใชหลักมาตรฐานทางบัญชี ถาถามผมซึ่งไมได
จบบัญชี คือจะไดมาตรฐาน นักบัญชีกับนักกฎหมายคุยกันรูเร่ือง ไมตองคุยกันหลายรอบ ปวด
หัวตาย มันก็จะมีเรื่องศาลไปอีกแบบ เพราะศาลไมไดเปนนักบัญชี ก็เปนเหมือนผมนี่แหละ และ
ถามันไมเหมือนกัน ไมมีมาตรฐาน มันก็ไปกันคนละทาง คนละทิศ แลวระบบกฎหมายมันก็จะ
แย 
 

10. ถาออกจากบริษัท ผมไมมี self insurance เลยนะ ตองบัตรทอง 30 บาทรักษา 
ทุกโรค ซึ่งผมอาจจะตายได ผมถึงบอกไงวา ผมมีเงินเก็บชั่วชีวิต สมมติผมมีเงินเก็บซัก 10 ลาน 
แลวผมปวยเปนมะเร็ง ผมไปบํารุงราษฎร หักรายจายไมได ลูกผมมา ผมก็ให 30,000 บาท คน
พิการ ซึ่ง reflect ได ถึงไดบอกวาถาระบบภาษี ระบบทรัพยเดียวกันหมด กิตติพงษจายเงินไปรู
เลยวาเงินไปที่ไหน คือประเทศไทยตองลงทุนไง บัตรประจําตัวประชาชนมีตัวเลข ตรวจไดวามี
รายไดเทาไหร มีทรัพยสินเทาไหร กิตติพงษมีเงินเทาไหร จบเลย เก็บภาษีได ทําไมกิตติพงษมี
บานตั้งใหญโต เสียภาษีเงินไดปละแสน บารึเปลา เอามาตรา 49 ประเมินมัน ไมกลาทําไง คน
ทําก็ไมอยูแลว หมอมเตานะ ตรวจหมด นักการเมือง ถาอยางนี้นะ ระบบกฎหมายมันดี มันก็จบ 
ผมถึงบอกวาทานลองคิดดูนะ หลายทานยังดูหนุม ๆ พอทานอายุ 50 เทาผม จะเร่ิมคิดแลว ถา
ออกไปจะทํายังไง ฉันมี self insurance หรือเปลา ถาปวยจะทําอยางไร ถาเปนขาราชการอยาง
อาจารยก็โชคดีไป เขา subsidy ใหจนกระทั่งสิ้นชีวิต พวกผมนี่แทบสิ้นชีวิตเองเลย นั่นคือ
ประกันสังคมก็ขวงอีก อาจารยเคยเลา อีกซัก 10 ป ที่บริจาคไปก็ไมมีเงินแลว ติดลบหมด ไป
ลงทุนอะไรก็เจง ทํายังไงละ เราก็ตอง self insurance เงินกองทุน อีกอัน ผมฝากนิดนึง เขาบอก
กองทุนเพ่ือการศึกษา ทําไมไมใหผมซื้อใหลูกผม ลูกผมอายุสมมติวา 10 ขวบ ผมเก็บเลยเดือน
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ละ 20,000 เพราะจะใหไปเรียนเมืองนอก เรียนจุฬาฯ เรียนธรรมศาสตร เรียนศศินทรเน่ีย ตอง
ใชเงิน แลวรัฐบาลใหหัก 30,000 หรือ 15,000 ผมจําไมไดแลว ไปเรียนอาจารยอุยังไมพอเลย 
จะบาไหมครับ แลวทําไมรัฐบาลจะสงเสริม อยางนี้ผมวาไดเสียงตรึม บอกเอาเลยคุณตั้งกองทุน
ซื้อใหลูก ผมจะสงลูกผมไปเรียน Harvard ผมทํายังไง ผมก็ตองเก็บเงินตั้งแตวันน้ี เรียนศศินทร
ทานรูไหมเทาไหร ลานหนึ่งนะ แลวใหเรียนจนถึงปริญญาโทเลย ในประเทศ ผมแซวลูกศิษยผม 
วาถาผมเปนเจาของธุรกิจในเมืองไทย ผมสงลูกเรียน ทําไงรูไหม ผมใหทุน ผมหัก 2 เทา บอก
ใหทุนลูกก็นาเกลียด ก็บอกเพื่อนลูกมา ผลัดกันใหทุน อาว จริง ๆ มีคนทํา ทําไดดวย แลวไงละ 
ก็กลายเปนคนรวยยิ่งใช abuse ไปไดเรื่อย ๆ ผมก็ซึม รวยกันดีกวา นี่คือระบบกฎหมายมัน
บิดเบือนไงครับ คือมันแกแลวไมแก ไมมีใครกลาบอกวานี่คือเน่ีย ผมถึงไดบอกวา สุขภาพพวก
เรา สุขภาพการศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรา ประเทศมันจะไปอยางไร ประชาชนสุขภาพดี 
มีคนดูแล มนุษยเงินเดือนอยางพวกเรา พวกทานที่เปนขาราชการบอกไมเปนไร ฉันเปน
ขาราชการ แตตอไปเปนลูกจางก็ไมได แลวทานถูก cap อีก บางทีอยูแบงกชาติ ถูก cap ถา
ทานปวย seriously ทํายังไง เปนโรคที่มันยาก ๆ ทํายังไง เคยคิดบางหรือเปลา ผมไมเคยคิด
เหมือนกันเม่ือกอน มาคิดตอนอายุมาก เกิดปวยจะทําอยางไร ถาตายก็ตายไปเลย ผมคิดวา
พวกนี้มันตองชวยกัน โอกาสนี้โอกาสเดียวนะฮะ ผมบอกทานอธิบดีวาผมจะรีบทําใหทานกอน
ทานเกษียณ ถารัฐมนตรีไมเปลี่ยนนะฮะ ใหทําภายในปภาษีนี้ ปหนาเปนงบรัฐบาลเลยนะครับ 
ประกาศเลยนโยบายรัฐบาล ไมรูของใคร ประกาศเลย ผมวาประกาศไปอยางนี้ ตางประเทศเขา 
press เลยนะ เมืองไทยโปรงใสแลว ภาษีไมมานั่งเก็บยุบยั่บ ผมมี case เลาใหฟงอีก บริษัท
เมืองนอก นี่พูดจนเขายายไปทําประเทศอื่นแลวครับ เขาบอกเขาอยากมาตั้งเมืองไทย เขาอยาก
มาจดทะเบียนเมืองไทย ธุรกิจของเขาก็คือขายใหตางประเทศเลย คือการซื้อขายอยูตางประเทศ
หมดเลยนะ บริษัทเขามีโรงงานผลิตที่เม็กซิโก ขายใหเกาหลี อินเดีย อะไรอยางนี้ แตเขาอยาก
มาตั้งบริษัทที่เมืองไทย BOI ก็ขอไมได เพราะไมตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทย หลักเมืองไทย 
ภาษีไทยบอกวาถามาตั้งเมืองไทย เสียภาษี world wide income เพราะคือขายที่ไหนไมรู เก็บ
ภาษีเอ็งหมด เราก็พยายามไปคุยกับกระทรวงคลัง ทานครับ บริษัทนี้ บริษัทมีชื่อเสียงดวย ก็ไป
คุย ๆ ก็ใหเขา แตมีเง่ือนไขเพียบเลย เขาไมได เขาไปตองออกประกาศ ตองเขารัฐมนตรี 
บอกบายบายมอส แตมันทนมากนะ เจรจาอยู 2 ป ปฏิวัติเสียกอนครับ จบเลย เขามาเมืองไทย
เกิดอะไรขึ้น เขามาเมืองไทย เขามาเชาสถานที่ เขามาจายเงินเดือนพนักงาน คิดอยางนี้บาง
หรือเปลา ไปขับเคี่ยวเขา ผมโยงไปกฎหมายตางดาว ผมเคย fight กับกรมสรรพากรบอกไอ
กฎหมายแรงงาน บอกเวลาทํางานตองมี work commit กอน ถาไมมี work commit  เสียภาษี
ไมไดนะฮะ บอกอาว มันคนละเรื่อง ถาเขามาทํางานเมืองไทย เวลาฝรั่งมันมา มันก็ตองทํางาน
กอนแลวคอยของ work commit วิธีแกก็คือ เมืองนอก ผมไปอยูสิงคโปรเน่ีย ทํางานกอนเลย 
แลวขอ work commit ทีหลัง ของไทยไมได ตองขอ work commit กอนถึงจะทํางานได แลวถา
ไมมีก็เสียภาษีไมได มันจายเงินเดือนก็หักภาษีไมได บอกเออสนุกดีประเทศไทย คิดกันแบบ
ตัวหนังสือไงฮะ นี่คือตัวอยางที่ผมเห็นวา ผมทํางานมา 30 ปแลวครับ พูดเรื่องนี้มา สอนหนังสือ
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มาก็เกือบจะ 20 แลวละ ก็สินตําราเลมน้ี สอนอยางนี้นะ เบื่อนาดูเลยครับ สอนใหเด็กแนะนําคน
รวยไมใหเสียภาษี ซึ่งรวมผมดวย ไมรูสิครับ ฝากพวกเราชวยกัน คาอัตราภาษีที่เปนธรรม 
คาใชจายที่เปนธรรม คาลดหยอนที่เปนธรรม จบแลวครับ ความมั่นใจ treatment ของผูเสียภาษี
ที่ครบถวน จะทํายังไง ใหรูสึกวาการเสียภาษีเปนเรื่องจําเปนตองทําทุกคน เปนภาระ เปนหนาที่ 
เม่ือสักครูทานบอกจริยธรรม สําคัญ จริยธรรมซึ่งตองสอนตั้งแตเด็ก จนถึงผูใหญ บางทีเรา
เปลี่ยนรุนเรานี่ยากหนอยนะครับ เพราะเรามันประเภทไมแกแลวดัดยากหนอย แตผมคิดวามัน
สําคัญ เพราะวาถาประเทศและระบบภาษีมันยังบิดเบือนอยางนี้ คนก็ไมอยากเสียภาษี คนรูสึก
วาภาษีไมเปนธรรม จายไปแลว ผมรูสึกจริง ๆ นะ ตอนผมทํางานใหม ๆ ผมรูสึกวาผมจายภาษี 
ผมจายเยอะมากนะครับ ผมบอกไดเลย ผมจาย 37% นะ แลวผมรูสึกวาลูกผมเรียนหนังสือ ผมก็
ไมไดเรียน ผมไปขึ้นทางดวน ก็ตองเสียคาทางดวน ผมไปโรงพยาบาลผมก็ตองไปบํารุงราษฎร 
ผมไดอะไรจากรัฐบาลผมบาง ไมมี รัฐบาลใหผมอยางเดียวคือตอนผมเรียนหนังสือปริญญาตรี ที่
จบเปนตัวเปนตนได ผมบอกลูกศิษยวาคุณเปนหน้ีบุญคุณประชาชน เพราะคุณมาเรียน วันน้ีนิติ
ศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพราะเงินภาษีราษฎร ซึ่งอีกหนอยก็นอก
ระบบก็ไมใชแลวนี่ฮะ ตอไปจายเงินเอง แตผมคิดวาอันน้ีสําคัญ เพราะระบบมันดูแลวก็ ผมก็
ฝากความหวัง ผมเรียนตรง ๆ ตอนผมทํางานใหม ๆ ผมรูสึกวาตองทํายังไงใหหลบภาษี หลบ
หลีกภาษีใหดีที่สุด หลัง ๆ ผมไมบอกแลว คุณไปคิดเอาเอง บอกวิธีให สวนทําหรือเปลาเปน
เรื่องที่ตองไปตัดสินใจแลว ภาพพจน ภาพลักษณ มันก็เปนเร่ืองที่ ถาคนที่เรียนกับผมเม่ือสิบ
กวาปที่แลว กับปนี้ มันคนละเรื่องกันแลว เพราะหลังจากที่มันแกมากขึ้น มันก็ แตผมคิดวาก็
ตองชวยกัน คือถาระบบมันเปนธรรมเวลาเราพูดอะไรไปคนก็ฟง อยางเรื่องเขาตลาด ผมก็ชวน
บอกเขาทําไม เขาไปไดอยางเดียวคือขายหุนไมเสียภาษี เขาไปก็ไมไดขายหุน เขาไปก็ตองการ 
rest fund แตวาถูกตรวจสอบเยอะแยะเลย คุมหรือเปลา 
 
ผูเขารวมสัมมนา 
 

1. เรื่องของคาตอบแทนกรรมการ     ประเด็นหนึ่งที่ในประมวลมีการกลาวถึงเร่ือง
คาใชจายตองหาม ก็คือคาใชจายที่ผูกกับกําไรของกิจการ ซึ่งตรงนั้น จริง ๆ แลวในปจจุบัน คา
บําเหน็จกรรมการอะไรก็ตามเปนเรื่องของโบนัส จริง ๆ ก็เปนคาใชจายเพ่ือกิจการนั่นแหละ 
เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี มีการดูแลกํากับกิจการที่ดี ดิฉันคิดวานาที่จะตอง
ทบทวนเรื่องการผูกคาใชจายกับกําไร อาจตองมองวาจริง ๆ แลวการผูก เปนเพียงเพ่ือหา basis 
ในการคิด มากกวาจะบอกวามันเปนคาใชจายเพื่อแคคิดจากกําไรเทานั้น 

2. ถามนอกเรื่องไปอีกนิดนะครับ ประกันสังคมนะฮะ เขาบอกวาตอนนี้มีบําเหน็จ
บํานาญ ผมอานดูกฎหมายนี้ออกมา ถาคนที่ประกันสังคม พอไดบํานาญ ตัดสิทธิเ ร่ือง
รักษาพยาบาล แลวมันจะไปอยูไดยังไง พวกที่เปนมนุษยเงินเดือนตองระวัง 

 ๒๑



3. ถามอยูชุดหนึ่งวา มาตรฐานการบัญชี สอบบัญชี เม่ือสักครูผมออกตัวสภา
วิชาชีพบัญชี ก็มีอยู 2 ขอ ก็เสริมจากทานเลขานิดนึง ก็คือสภาวิชาชีพบัญชีตอนนี้เขามีองคอยู
ขางบน กองกํากับ มีสรรพากร มีตลาดหลักทรัพย มีธนาคารอะไรตาง ๆ  เปนผูกํากับ 
เพราะฉะนั้นผลักดันในจุดนี้กอน ในฐานะทานดูแลสรรพากรนี่นะ เรื่องภาษีผลักดันไปทางนี้ได 
ทางสภาก็เกี่ยวของกับบัญชี อยางที่พูดเขาสัมมนาเมื่อกี้นี้ สรรพากรมีแนวโนมจะอิงเขา
มาตรฐานบัญชีแลว ในสิ่งที่จะทําได อีกสิ่งหนึ่งที่ดูจะพันกันมาก คือเรื่องผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เดิมทีผูสอบบัญชีรับใบอนุญาตนี้รับรองงบดุลไดหมด ไมวาสรรพากร กรมทะเบียนการคา หรือ
กรมพัฒนาที่ดินการคา ไดทั้งหมด แตตอนหลังเขาก็เปลี่ยน หางหุนสวนที่มีเงินทุนต่ํากวา 5 
ลาน ยอดขายทรัพยสินต่ํากวา 30 ลานเนี่ย ไมตองมีผูสอบบัญชี แตตอนหลังสรรพากรบอกวาก็
ดีแลว ตลอดเวลาทํามา เก็บภาษีไมไดก็ไลเบี้ยผูสอบบัญชี ตอนนี้ถาเกิดไมตองเนี่ย จะทําไง ก็
ไมได ตองพยายามดึงใหได ใหมีผูสอบบัญชี เพราะฉะน้ัน เขาจึงใชมาตรา 3 สัต ออกมาเปน
ผูสอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งขณะนั้นผมก็เขาไปรวมประชุมดวยเหมือนกัน หลักเกณฑไมมาก เม่ือ
ไดเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรกรมปุบ ก็เปนผูสอบบัญชี ตรวจสอบรานคาตาง ๆ เขากลัวไมมีเงิน 
เขาก็ใหรานคา เดือนหน่ึงไปดูเขาหนอย 500 บาท ราน หรือวา 1,000 ถาซื้อ 20 รานคา ผูสอบ
ภาษีอากรคนนี้ก็ได 20,000 บาทแลว พอกฎหมายเขาสูสภา ปฏิบัติเรียบรอยออกมา ก็ยุงกัน
ใหญแลวทีนี้ ผูสอบบัญชีภาษีอากรขณะนี้ไมพอเพียง     เขาเอาผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาไป
ตรวจสอบ ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอนนี้ ถาอาจารยกิตติพงษดูทางกฎหมายก็ไดวา ไอผูสอบ
บัญชี CPA ไปตรวจสอบไมไดอยูแลว จุดนี้ก็ฝากกับทานเอาไวดวยวา   ก็ตองเด็ดขาดไปเลยวา
ผูสอบบัญชีภาษีอากร ตรวจก็ตรวจภาษีอากรไป แลว CPA ก็ไมควรไปตรวจ         เพราะ
เด๋ียวน้ีจํานวนพอแลว     แยงรายไดกันอยูแลว นโยบายนี้ตอไปทํามาชวยสรรพากร นี่จะออก
กฎหมายออกมาใหม    ตรวจบริษัทเขา แลวใน ภ.ง.ด.50 ก็ไปเซ็น 2 อยาง ตองเซ็นฐานะผูสอบ
บัญชีไดรับอนุญาต    ก็ฝากไววาอะไรเปนอะไรก็ตองแยกแยะกันใหดี ๆ ในลําพังของผูสอบ
บัญชีภาษีอากร ถาเขาแยกใหเด็ดเดี่ยวออกมานี่  ยินดีใหเขาตรวจไปถึง ภ.ง.ด.50 แตคนทํา
หนาที่นี้กับคนมีผูเสียภาษีอากรไมใชผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต ผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต ก็
อนุญาตไป แนวโนมอยูตรงนี้ ผมฝากไวเปนขอคิด ขอบคุณมากครับ 

4. ขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องผูสอบบัญชีนี่นะครับ ผูสอบบัญชีที่สรรพากรจะออกใหม 
เปน CPTA คือหมายความวางบหนึ่ง ถึงแมวามี CPA เซ็นแลว จะตองมี CPTA เซ็นอีกคนหนึ่ง 
เขาสอบไป 3 รุนแลว  จะเอาเซ็นคู ผมเลยไมทราบวามันจะสอบอะไรกัน มันจะตีกันยุงไปหมด 
ก็ฝากทานเลขาไปบอก จะเอายังไงก็เอากันใหแน ไมง้ันมันมีปญหานะครับ ขอบคุณครับ 
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รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต  
 

1. ปญหาในการวิจัย บางเรื่องเปนปญหากฎหมายจริง ๆ แตบางเรื่องตัวกฎหมาย
ไมใช แตเปนเรื่องการปฏิบัติ แตมันก็สามารถจะแกไดดวยกฎหมายเหมือนกัน ถึงแมวา
โครงการของเราจะเปนโครงการปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากร แตเราก็อยากไดตัวปญหา 
ถึงแมทานจะมองวาเปนปญหาปฏิบัติก็ตาม ทานอาจจะมองวาเปนปญหากฎหมาย แตเปน
ปญหาปฏิบัติ คือมันแยกกันไมออก  
 
ดร.เกษมสันต  วีรกุล (เลขานุการ รมช.คลัง ทานประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ ) 
 

1. ทานรัฐมนตรีไดดูเคเบิ้ลทีวีและเห็นวาจะมีสัมมนาในครั้งน้ี    เม่ือวานนี้ก็สั่งการ
เปนการดวน ก็เพ่ิงทราบเมื่อคืนตอนดึก ๆ และเห็นกําหนดการเมื่อเชา ก็เรียนวาทานอยากให
พวกเรามารับฟง ผมจะเปนหัวหนาทีม มีทีมมาแทรก ๆ อยู ทั้ง 3 วันจะมีคนของเรามานั่งฟง
ตลอด แลวก็หวังวาคณะผูจัดจะไดสรุปแลวก็ผมจะเรียนเชิญพบรัฐมนตรีอีกที มี 2-3 เร่ืองที่
อยากใหที่ประชุมไดทราบกัน ทานรัฐมนตรีสนใจมาก ในเรื่องการปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบเนี่ย 
เราอยากทํามาก ถาทานดูรัฐบาลที่แลว จะเห็นวาปเศษ ๆ ไมไดขยับอะไรเลย รัฐบาลนี้เขามา
เดือนเศษ ๆ ขยับไปแลว แตผมก็เรียนขอจํากัดในงานการเมือง นักการเมืองก็เหมือนคนทั่วไป 
มีดี มีเลว มีเลวมาก มีเลวที่สุด สวนใหญจะเลวซะมากเนี่ยนะครับ เพราะฉะน้ันที่ผานมาระบบ
ราชการประจําก็มีความแข็งแรงพอสมควร ในการตอสูเชิงความคิด ผมยกตัวอยางงาย ๆ สิ่งที่
อาจารยกิตติพงษพูด เปนสิ่งที่เราเห็นดวยทุกคน แตลองไปนั่งถกกับกรมสรรพากร ไมผานครับ 
ความแข็งแรงของภาคราชการประจํายังแข็งแรงอยู แลวก็ที่สําคัญที่สุด ประเทศไทย 5 ป
ขางหนา 10 ป 20 ป road map ประเทศไทยคืออะไร โครงสรางภาษีที่เรากําลังพูดกันอยู ความ
พัฒนาของตลาดทุน การดูแลสวัสดิภาพ การศึกษา สาธารณสุข มันตองสอดรับกันหมด แตวันน้ี 
โจทยตรงนี้มีใครเห็นหรือยัง ไมเห็น ตกลงกันไมได ระหวางพรรคการเมืองทั้งหลาย ระหวาง
ภาคราชการ ภาคเอกชน แตวาอยางนอย ๆ ผมคิดวาวันนี้เปนนิมิตหมายที่ดี แลวก็รับที่จะเปน
ตัวกลางที่จะประสาน นําความเห็นของพวกเราทุกคน ซึ่งก็กรุณาแสดงความเห็นกันใหเต็มที่นะ
ครับ แลวก็จะไปผลักดัน ผมเชื่อวาสิ่งที่ทานอาจารยกิตติพงษหรือ ดร.พล พูดมา เปนสิ่งที่พวก
เราอยากเห็นทั้งสิ้น แตกระบวนการจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดอยางไรนั้นตองชวยกัน อยูดี ๆ 
ภาคการเมืองไปกดดันกรมสรรพากรเลยเนี่ย ก็จะไดรับแรงตานพอสมควร แตถามีภาคธุรกิจ 
ภาควิชาการโยนความคิดขึ้นมา จัดสัมมนาอยางนี้บอย ๆ ไดถกไดเถียงกัน ดึงเอาเมืองนอกเขา
มาคุยกับเรา เห็นวาเปนอะไรอยางไร จะยินดีมาก ผมโดยสวนตัวก็อยูภาคธุรกิจมากอน เสีย
ภาษี 37% ก็เจ็บช้ําน้ําใจมากอน เปนคนพาเบียรชางไปเขาตลาดสิงคโปร เพราะฉะน้ันก็รูเห็น
อะไรตรงนี้พอสมควร ก็จะพยายามชวยใหไดเยอะที่สุด แลวก็ยินดีที่จะเปนตัวกลางนะครับ 
ขอบพระคุณผูจัดอีกครั้ง เปนการทํางานที่เปนประโยชนมากครับ 
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